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Editor’s 
Note

“อวกาศ” คือพรมแดนของโลกในอนาคตอันใกล้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นช่วงที่ชาวโลกจะได้ติดตามภารกิจการสำารวจดาวอังคารอย่างใกล้ชิด 
ดว้ยยานอวกาศ 3 ลำาจาก 3 ประเทศ มีกำาหนดเดนิทางถงึดาวเคราะหส์แีดง เพือ่ศกึษาชัน้บรรยากาศและ
ธรณีวิทยา รวมถึงการค้นหาสัญญาณที่เป็นไปได้ของการมีชีวิตอยู่ของแบคทีเรียในสมัยโบราณอีกด้วย

เริม่ตน้ดว้ย “ดาวเทียมโฮป” (Hope) ของสหรฐัอาหรับเอมิเรตสเ์ขา้สูว่งโคจรของดาวอังคารสำาเรจ็เมือ่วนัที ่ 
9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังจากเดินทางออกจากโลกเมื่อ 7 เดือนก่อน จากนั้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
“ยานเทยีนเวิน่-1” (Tianwen-1) ของจนี กเ็ขา้สูด่าวองัคารวงโคจรของดาวองัคารสำาเรจ็ฉลองวนัตรษุจีน  
และปดิทา้ยดว้ย “ยานเพอรเ์ซเวยีแรนซ”์ (Perseverance) ของนาซา ซึง่คาดวา่จะเดนิทางไปถึงดาวอังคาร 
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

ในส่วนของประเทศไทยเรา เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง กับถ้อยแถลงของ “ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน์” รฐัมนตรวีา่กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เมือ่ชว่ง 
กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ประกาศว่า "ไทยจะเป็นชาติที่ 5 ของเอเชียที่สร้างยานอวกาศไป 
ดวงจนัทร"์ หลายคนมคีวามสงสยัและคลางแคลงใจวา่ประเทศไทยพรอ้มแลว้หรอืยงั มศีกัยภาพเพยีงพอ 
หรือไม่ทั้งในด้านของเทคโนโลยีและความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ซึ่ง Cover Story ของนิตยสาร 

สาระวิทย์ฉบับที่ 95 นี้ จะมีคำาตอบให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านครับ ☺
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กองบรรณาธิการ

กระต่ายหมายจันทร์
ความฝันที่ประเทศไทย(ต้อง)ทำาได้

"ไทยจะเป็นชาติที่ 5 ของเอเชียที่สร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ โดยคาด
ว่าจะใช้ระยะเวลาดำาเนินการไม่เกิน 7 ปี หรือราวๆ ปี พ.ศ. 2571 จะสามารถส่งบิน
โคจรรอบดวงจันทร์ แต่ต้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนใน
การระดมทุน" (คลิปข่าว https://youtu.be/WB9cr_LPyZM)

Cover
Story

จากถ้อยแถลงข้างต้นของ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เม่ือช่วงกลางเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม

ไทยกันอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วย

 ความแปลกใจและความสงสัยของประชาชนทั่วประเทศ 

ค่อยๆ คลี่คลายขึ้น เมื่อทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(NARIT) ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ที่มีชื่อว่า “ถอดรหัสไทยจะไป

ดวงจันทร์” เพื่อเป็นการให้ข้อมูลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  

ถึงโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือใช้ ในการวิจัยของ 

คนไทยภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
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ทำ�ไมต้องไปดวงจันทร์ ? 
ไขทุกข้อข้องใจผ่�นเสวน�ออนไลน์ 
 “ถอดรหัสไทยจะไปดวงจันทร์” เป็นการเสวนาออนไลน์  

3 วันต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  

โดยถา่ยทอดสดผา่นทาง Facebook ของสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์

แห่งชาติ ซึ่งมีคุณสุทธิชัย หยุ่น รับหน้าที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้

บริหารระดับสูงและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ

 เริ่มต้นการเสวนาออนไลน์ในวันที่ 20 มกราคม ด้วยการให้

ขอ้มลูเชงินโยบายทีส่ำาคญักับก้าวสำาคญัของไทยในเวทีการพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศ เป็นการผนกึกำาลงัพฒันาเทคโนโลยีอวกาศเพือ่

พลิกโฉมประเทศไทยจาก “ผู้ซื้อ” เป็น “ผู้สร้าง” (สามารถรับชม

ย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/3deKNKDxdU/)

 จากนัน้ในวนัที่ 21 มกราคม พูดคยุกนัในเรือ่งของเทคโนโลยี

อวกาศ ที่สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาคน อุตสาหกรรม 

และเศรษฐกิจของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมสู่ sStart up และ 

การสรา้งอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ (สามารถรับชมยอ้นหลงั

ได้ทาง https://fb.watch/3deMQZaa8w/)

 ปิดท้ายวันที่ 22 มกราคม ด้วยการพูดคุยถึงการพัฒนา 

“ดาวเทยีมวจิยัวทิยาศาสตร ์TSC-1 สูย่านโคจรรอบดวงจันทร”์ 

ผา่นโครงการ "Thai Space Consortium (TSC)" ซึง่เปน็โครงการ

สำาคัญที่รัฐมนตรีได้พูดถึงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา (สามารถ 

รับชมย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/3deCXBKTx8/)
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"Thai Space Consortium" คว�มหวังแห่งก�รผลักดันสู่
องค์กรอวก�ศแห่งช�ติ

 ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถ 

เทคโนโลยีอวกาศไทย (Thai Space 

Consortium : TSC) เป็นโครงการ 

บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่

ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูง 

3 หน่วยงานหลัก คือ สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) สำานกังาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) และสถาบัน 

วิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

อื่นๆ กว่า 10 หน่วยงานที่มีศักยภาพ 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา

ดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นด้วยองค์ความรู้

และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของ

หน่วยงานงานภายในประเทศ โดยเริ่ม

ต้นการออกแบบดาวเทียมเพื่อการวิจัย 

เพื่อพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อใช้ ใน 

การวิจัย เป็นการสร้างประสบการณ์ใน 

การพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงในประเทศไทย  

และในอนาคตจะเป็นพื้นฐานให้เกิด

อุตสาหกรรมอวกาศ (space industry)

 หนา้ทีร่บัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 

มีดังนี้

- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) รบัผดิชอบการพฒันา 

อุปกรณ์ภารกิจวิทยาศาสตร์สำาหรับ

ดาวเทียม (scientific payload) และ

เป็นผู้ประสานงานภาคีความร่วมมือ

- สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) รับผิดชอบด้านการควบคุม

ระยะไกล (remote sensing)

- ส ถ า บั น วิ จั ย แ ส ง ซิ น โ ค ร ต ร อ น  

รบัผดิชอบในสว่นการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานด้านระบบทดสอบและ “ห้อง

ปฏิบัติการจำาลองสภาวะอวกาศเพื่อ

การทดสอบดาวเทียม”
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 โดยเป้าหมายของโครงการ Thai 

Space Consortium คือการพัฒนา 

ความรู้และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี

อวกาศของประเทศไทย โดยแผนการ

ดำาเนินงานหลัก คือการปล่อยดาวเทียม 

แ ล ะ ย า น อ ว ก า ศ แ บ บ ไ ร้ ค น ขั บ  

(unmanned spacecraft) ซึ่งในช่วง 

ระยะเวลา 10 ปี จะมีแผนการปล่อย

ดาวเทียมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด  

6 ดวง ได้แก่ 

 ดาวเทียม TSC-P หรือ pathfinder 

มีแผนจะปล่อยในปี พ.ศ. 2565 ได้รับ

ความร่วมมือจาก สถาบันทัศนศาสตร์ 

กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วม 

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียม 

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้

และเทคโนโลยีสำาหรับสร้างดาวเทียม

 ดาวเทียม TSC-1 มีแผนจะปล่อย

ในปี พ.ศ. 2568 มีอุปกรณ์สำาหรับ 

การทำา hyperspectral imaging และชุด 

เครื่องวัดและทำาการทดลองเกี่ยวกับ 

space weather อีกด้วย

 ดาวเทียม TSC-2 มีแผนจะปล่อย

ในปี พ.ศ. 2570 โดยดาวเทียมดวงนี้

จะไปทำาหน้าท่ีเป็น orbiter โคจรรอบ 

ดวงจนัทร ์และทำาการสำารวจดวงจนัทร์ และ 

ทดสอบ deep space communication 

หรือการสื่อสารทางไกลในอวกาศ ซึ่ง 

น่าจะเป็นดาวเทียมที่ทางรัฐมนตรีพูดถึง

ในครั้งแรกที่เป็นข่าว

 ดาวเทียม TSC-3 มีแผนจะปล่อย

ในป ีพ.ศ. 2572 ใชป้ระโยชน์ในการสำารวจ

โลก

 ดาวเทียม TSC-4 มีแผนจะปล่อย 

ในปี พ.ศ. 2573 เป็นดาวเทียมสำารวจ

ทรัพยากรโลก

 ดาวเทียม TSC-5 มีแผนจะปล่อย 

ในปี พ.ศ. 2574 เป็นดาวเทียมสำารวจ

อวกาศห้วงลึก

 โครงการนีย้งัเปน็แกนกลางถา่ยทอด

เทคโนโลยีอวกาศจากภาครัฐ สู่ภาคการ

ศกึษาและภาคเอกชน ตลอดจนสนบัสนนุ

การนำาองค์ความรู้จากเทคโนโลยีอวกาศ

และดาวเทยีมไปตอ่ยอดพฒันานวตักรรม 

อันจะนำาไปสู่ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ

และประเทศชาติต่อไป

 นี่ คือบทพิสูจน์ความสามารถของ
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Cover
Story

ประเทศไทย ด้วยการสร้างเทคโนโลยี

และใช้งานได้จริง และท่ีสำาคัญนับว่า 

เป็นก้าวแรกที่จะทำาให้เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมของ 

คนไทย ได้อย่างมั่นคง

เรียบเรียงข้อมูลจาก

- https://www.facebook.com/novicephysicist/

- https://www.gistda.or.th/main/

- https://www.narit.or.th/
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มารี กูรี
บทที่ 2 

มารีในปารีส (ฝรั่งเศส) 
การศึกษา ครอบครัว ผลงาน และเกียรติยศ

(พ.ศ. 2434-2454)

อรพินท์ วิภาสุรมณฑล (เมนช) เรียบเรียง

บทความ
พิเศษ
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ตอนที่ 1 
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2434 มาเรีย 

สอบเอนทรานซ์ ผ่านได้ลงทะเบียน

เรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีซอร์บอนน์  

(Sorbonne; มหาวทิยาลยัแหง่ปารสี) เธอ

ใช้ชื่อในทะเบียนว่า มารี สคลอดอฟสกา  

(Marie Sklodowska )

 ระบบการศึกษาในฝรั่งเศสระดับ

มัธยมในสมัยนั้น ไม่เอื้อให้เด็กผู้หญิง

เรียนขั้นอุดมศึกษาทาง วิทยาศาสตร์

หรือกฎหมาย จำานวนนักศึกษาหญิง

ชาวฝรั่งเศสที่ซอร์บอนน์จึงมีน้อยกว่า

นักศึกษาหญิงต่างชาติ ในระยะแรกเธอ

อยูท่ีอ่พารต์เมนต ์ซึง่เปน็ของบรอเนยีกบั

พี่เขย คาสเมอร์ ดลูสกี (Casimir Dluski) 

อพาร์ตเมนต์นี้อยู่ในย่านพลุกพล่าน ทั้งคู่

ใชอ้พาร์ตเมนตเ์ปน็คลนิกิตรวจคนไข ้และ

มักมีเพื่อนชาวโปลแวะเยี่ยมอยู่เสมอ มา

รีจึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านพี่สาวและ

พี่เขย ไปอยู่ห้องเล็กๆ ชั้นหกในบ้านเช่า

ย่านละตินควอเตอร์ (Latin quarter) ซึ่ง

ค่าเช่าถูกมากและอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย 

เธอประหยัดเวลาเดินทางและค่ารถ  ได้

ทุ่มเวลากับการเรียนเต็มที่ อาหารหลัก

คือขนมปัง ผลไม้ ตามด้วยชาร้อนๆ ใน

ฤดูหนาวเธอใส่เสื้อหลายๆ ชั้น นอนภาย

ใต้ผ้าห่มที่มีเสื้อผ้ากองทับชั้นบน เพื่อ

ประหยัดถ่านหิน

 มารีเรียนจบได้รับปริญญาตรีทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยคะแนนสูงสุด ในปี พ.ศ. 

2436 เธอเปน็หนึง่ในจำานวนนักศกึษาหญงิ 

สองคนที่จบในปีนั้น อีกหนึ่งปีต่อมาเธอ 

สอบผ่านและได้รับปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ 

อีกสาขาหนึ่ง (ด้วยคะแนนเป็นที่สอง)

 ที่ซอร์บอนน์ เธอได้รู้จักและได้เรียน

กับอาจารย์มีชื่อเสียงทางฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์หลายท่าน เช่น เกเบรียล  

ลิปป์แมนน์ (Gabriel Lippmann)  

นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้น

พบวิธีถ่ายภาพฟิล์มสี พอล แอปแพลล์  

(Paul Appell) นักคณิตศาสตร์ผู้เป็น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอ็องรี  

ปวงกาเร (Henri Poincare) นัก

คณิตศาสตร์รางวัลโนเบล 

 หลังจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  

โดยการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ลิปป์

แมนน ์มารไีดร้บังานจากสมาคมสนบัสนุน

งานอุตสาหกรรมแห่งชาติฝรั่ ง เศส

ให้ศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กของ

เหล็กกล้าชนิดต่างๆ เธอได้รับอนุญาตให้

ใช้ห้องแล็บของศาสตราจารย์ลิปป์แมนน์

ที่ซอร์บอนน์

 เผอิญช่วงน้ันศาสตราจารย์โควอลสกี  

(Kowalski) แห่งมหาวิทยาลัยฟรีบูร์ 

(University of Fribourg) ซึ่งเพิ่งแต่งงาน

ใหม่ๆ เดินทางมาเลกเชอร์พิเศษที่ปารีส 

มารีรู้จักภรรยาชาวโปลของศาสตราจารย์

คนนี้ตั้งแต่สมัยเป็นครูพี่เลี้ยงที่ซูกซูกี 

เมื่อคู่สามีภรรยาชาวโปลแวะมาเยี่ยม 

เธอเอ่ยถึงปัญหาห้องแล็บคับแคบให้ฟัง 

ศาสตราจารย์ โควอลสกีคุ้นเคยกับงาน

วิจัยของปิแอร์ กูรี (Pierre Curie) ดี และ

รู้ว่าปิแอร์ทำางานวิจัยทางแม่เหล็กอยู่ที่

สถาบันไม่ไกลนัก เขาจึงนัดหมายให้ทั้งคู่

พบกันเพื่อคุยกันถึงปัญหานี้

ปิแอร์ กูรี
 ปิแอร์ กูรี เกิด พ.ศ. 2402 ที่ปารีส 

มีพี่ชายที่แก่กว่าสี่ปีชื่อ ฌัก (Jacques) 

ครอบครัวเป็นโปรเตสแตนต์ สืบเชื้อสาย

จากชาวอลัเซเชยีน (Alsatian) พอ่เปน็หมอ  

มีความคิดอิสระ ก้าวหน้า ค่อนข้างไป

ทางสังคมนิยม ชอบช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า 

ปิแอร์ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอย่างเด็ก

ฝร่ังเศสทัว่ไป เขาเรียนจากพอ่ จากพีช่าย  

และเรียนคณิตศาสตร์จากครูพิ เศษ 

เป็นการเรียนรู้นอกระบบ ไม่อยู่ในกรอบ

หลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนท่ัวไป เขาสนใจ

ทางด้านธรรมชาติวิทยาและเรขาคณิต 

เขาศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในด้าน

ต่างๆ เหล่านี้อย่างลึกซึ้ง เขาชอบคิดค้น

เรียนรู้หัวข้อที่สนใจทีละเรื่องด้วยตัวเอง 

เขาสอบเอนทรานซผ์า่นไดเ้ขา้เรยีนระดบั 

มหาวทิยาลยัทีซ่อรบ์อนน ์ไดร้บัปรญิญาตร ี

ทางวิทยาศาสตร์เมื่ออายุสิบแปด 

 ครอบครวัปแิอรอ์ยูใ่นบา้นมสีวนเลก็ๆ 

ในยา่นโซ (Sceaux) แถบชานเมอืงทางใต้

ของปารีส เขาเป็นพวกถืออุดมคติ เคย

ผิดหวังในรักตอนเขาอายุยี่สิบเมื่อคนรัก 

เสียชีวิต จากนั้นเขาหันมาทุ่มเทกับ 

งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อย่างเดียว งานค้นคว้าเริ่มแรกทำาร่วมกับ 

พี่ชาย เป็นงานศึกษาเรื่องคุณสมบัติ 

แม่เหล็กกับคุณสมบัติผลึกของสาร 

 ในการศกึษาผลกึของควอตซ ์(quartz) 

เขาคน้พบความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกดดนั

ต่อผลึกกับปริมาณประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 

ทั้งคู่อาศัยหลักการนี้ประดิษฐ์เครื่องวัด  

(ชั่ ง )  ประจุ ไฟฟ้ า เพียโซอิ เล็กทริก 

ควอตซ์บาลานซ์ (piezoelectric quartz 

balance) ปิแอร์ ใช้หลักการเดียวกันนี้ 

ประดิษฐ์เคร่ืองอิเล็กทรอมิเตอร์ (electrometer)  

บทความ
พิเศษ
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ซึ่งใช้วัดประจุไฟฟ้าปริมาณน้อยๆ ได้แม่นยำามาก

มารี-ปิแอร์ กูรี นักวิทยาศาสตร์ ‘ดรีมทีม’
 เมื่อมารีพบกับปิแอร์ในฤดูใบไม้ผลิ ปี พ.ศ. 2437 นั้น ปิแอร์มีอายุ

สามสิบห้าปี กำาลังจะจบปริญญาโททางฟิสิกส์และเคมี ทั้งคู่มีนิสัย ความ

สนใจ อดุมการณ ์และเปา้หมายหลกัในชวีติคลา้ยคลงึกนั คอืงานวจิยัและ

พัฒนาเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ มคีวามสามารถทัดเทียมกนั ทัง้คูถ่กเถยีง 

ถาม ตอบ แกป้ญัหาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ด้วยกนั จงึไมน่า่แปลกใจ

ที่ทั้งคู่ต่างพึงใจในกันและกัน ถึงขั้นหมั้นหมาย และแต่งงานกันในฤดูร้อน

ปีต่อมา

 พิธีแต่งงานอย่างเรียบๆ มีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 ณ 

ศาลาวา่การแหง่เมอืงโซ มารแีตง่ชดุสทูวลูสกีรมทา่สวมเสือ้เบลาสตั์วใหม่

ซึ่งเป็นของขวัญจากแม่สามีบรอเนีย เป็นเสื้อสีกรมท่าเล่นริ้วสีน้ำาเงินอ่อน 

คูบ่า่วสาวรวบรวมเงินของขวญัจากญาติๆ  ซือ้จกัรยานสองคนัเปน็ของขวญั

วนัแตง่งาน ทัง้คูป่ัน่จกัรยานท่องเท่ียวตามหมูบ่า้นชาวประมงตา่งๆ แถบฝัง่

ทะเลในแคว้นบริตตานี (Brittany) ระหว่างฮันนีมูน

บทความ
พิเศษ

ปิิแอร์์กัับมาร์ีหลัังแต่่งงาน แลัะจัักัร์ยานที่ี�ชื้้ �อจัากัเงินของขวััญ
วัันแต่่งงาน 
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“ข้าว กข69” ที่ รู้ จักกันอย่าง 
แพร่หลายในชือ่ “ทบัทิมชมุแพ”  

ซึ่ ง เป็นข้ าวสายพัน ธ์ุลูกผสมระหว่ าง 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 สายพันธุ์กลายกับ 
ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่มีการนำาไปทดลอง
ปลูกครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ให้ผลิตสูง เมื่อหุงสุกมีสีแดง
คล้ายทับทิม โภชนาการสูง มีสารต้าน 
อนุมูลอิสระสูงเป็นอันดับต้นของข้าวสี  
มีฟลาโวนอยด์สูงกว่าสังข์หยดพัทลุง 
เป็นเท่าตัว มีโอเมกา 3, 6 และ 9 สูง มี
วิตามินอีที่อยู่ ในรูปแอลฟาโทโคฟีรอล 
และแกมมาออไรซานอล นักวิจัยไทยจึงได้ 
ร่วมกับเอกชนนำาข้าวทับทิมชุมแพมา
แปรรูปเป็นเครื่องสำาอาง
 นายวีระวัฒน์ บุดดาบุญ ผู้บริหารบริษัท 
ออไรซ์ เนเชอรัล สกินแคร์ (ประเทศไทย) 
จำากดั เลา่ถงึนวตักรรมความงามลา่สดุ ภายใต ้
การสนบัสนนุของ Innovative house สำานกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

“เวชสำาอางจากข้าวทับทิมชุมแพ” งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

และนวัตกรรม (สกสว.) จากโครงการวิจัย  
“การประยกุต์ใชส้ารสกดัรำาขา้วทบัทิมชุมแพ
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางบำารุงผิว” ที่มี 
อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น
หัวหน้าโครงการ ว่าพ้ืนเพเป็นคนจังหวัด
ขอนแก่น จึงอยากให้เกิดการนำาผลิตภัณฑ์
ในจังหวัดมาทำาวิจัยเพื่อยกระดับสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม จึงนำามาสู่การจับมือร่วมกับ 
นกัวจิยัเพือ่หากระบวนการสกดัสารออกฤทธิ ์
ทางชีวภาพจากข้าวที่เหมาะสม แล้วพัฒนา
มาเป็นมาสก์พอกหน้าชนิดไม่ล้างออก ซึ่ง
เตรยีมพรอ้มออกจำาหนา่ยแลว้ในชือ่ทางการ
ตลาดว่า “Facial Perfection Soothing 
Mask”
 จุดเด่นของมาสก์ชนิดนี้คือ การช่วยให้
ผวิหนา้ชุม่ช้ืน ลดเลอืนริว้รอย และผวิพรรณ
กระจ่างใสขึ้น มีคุณสมบัติยับยั้งอนุมูลอิสระ 
และยับยั้งการทำางานของเอนไซม์อีลาสเทส
และคอลลาจเินสทีท่ำาใหเ้กดิริว้รอย นอกจาก

เรียบเรียงจาก : ไทยรัฐ (https://bit.ly/2NPZYxe)

นี้ยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
และอิลาสตนิได ้ซึง่เมือ่ผสมลงในผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ์จะมีความคงตัวดี ไม่แยกชั้น และ
มีค่าพีเอชใกล้เคียงกับผิวหนัง ป้องกันการ
เสื่อมสลายของสารสกัด โดยเทคโนโลยีที่
เลือกใช้คือไมโครเอนแคปซูเลชันที่สามารถ
ควบคุมการทำางานของสาร ให้มีการปลด
ปล่อยสารในบริเวณที่เหมาะสม และลด
ความสิน้เปลอืงในการใชส้าร ทัง้นีก้ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นการนำาข้าวมาใช้ประโยชน์ให้
เกิดสูงสุด เพิ่มมูลค่าให้กับทุกส่วนของข้าว 
ที่สำาคัญผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากแอลกอฮอล์ 
พาราเบน และน้ำาหอม จึงเหมาะสำาหรับผู้ที่
มีผิวบอบบางแพ้ง่าย 
 ปัจจุบันเทคโนโลยน้ีีกำาลงัอยู่ระหวา่งการ
ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรงานวิจัย และเตรียม
ยื่นขอเครื่องหมายฮาลาล  รวมถึงเตรียม
การผลิตภายใต้ โรงงานที่ ได้รับมาตรฐาน 
GMP เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มมุสลิม 
ต่อไป

ระเบียง
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แผ่นกรองอากาศสำาหรับรถยนต์ 
“ต้านรา-แบคทีเรีย” 

 “ด้วยแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ที่มี
ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีความสามารถใน
การกรองอนุภาคได้ตามขนาดของช่องว่าง
หรือรูของแผ่นกรองอากาศ ซึ่งหากขนาด
ของฝุ่น เชื้อรา และแบคทีเรีย มีขนาดใหญ่
กว่ารูกรองก็จะติดสะสมอยู่บนพื้นผิวของ
แผ่นกรอง ซึ่งเชื้อโรคเหล่านั้นมีโอกาสที่จะ
เตบิโตอยูบ่นแผ่นกรองหากมสีภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม และเมื่อแผ่นกรองเสื่อมสภาพ 
สิง่มีชวีติเหล่านัน้กอ็าจหลดุลอยปนเปือ้นมา

ในอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบทาง
เดินหายใจของผู้ใช้งาน ก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
เช่น ภูมิแพ้ และปอดอักเสบ”
 ดร.ณฏัฐพรอธบิายถงึผลงานแผน่กรอง
อากาศสำาหรับรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นว่า เป็น
แผน่กรองอากาศทีมี่การเคลอืบอนภุาคนาโน
บนแผ่นกรอง ซึ่งสารที่เคลือบนั้นเมื่อสัมผัส
กับผนังเซลล์ของจุลินทรีย์จะทำาให้ผนังของ
เซลลเ์สยีหาย และยับยัง้ระบบการเผาผลาญ
ในเซลล์ ทำาให้เซลล์ไม่สามารถเจริญเติบโต
ตอ่ไปได้ จึงสามารถต้านเชือ้ราและแบคทเีรยี
ได้ดี
 “โดยแผ่นกรองชนิดนี้นอกจากจะ 
โดดเดน่เร่ืองคณุสมบตัใินการฆา่เชือ้โรคแลว้ 
ยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำาและมีกระบวนการ
ผลิตสารเคลือบที่ไม่ซับซ้อน ไม่กระทบต่อสี 
การขึน้จบี และความสามารถในการผา่นของ
อากาศของแผ่นกรอง
 ผลงานวิจัยน้ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ 
การยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ตามวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานทั้ง Antifungal activity,  
assessment on textile material:  AATCC 
TM30:2017 (test III), CLSI M2-A11:  
Performance standards for antimicrobial  
disk susceptibility tests (Clear zone Test)  
และ Particulate efficiency tests are  
followed by ISO16890 Classification ISO 
ePM10 โดยหลังการเคลือบ อัตราการไหล
เวียนอากาศ (air flow rate) และการสูญเสีย
แรงดัน (pressure drop) เท่าเดิม
 นอกจากนี ้ยังมกีารทดสอบประสทิธภิาพ
การใชง้านโดยนำาไปกรองอากาศในรถยนต ์ที่

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้า
ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการ
เคลือบนาโน นาโนเทค สวทช. เผยผลงาน 
นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศสำาหรับรถยนต์
ต้านรา-แบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลงานความ
ร่วมมือที่มาจากโจทย์ความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ ที่ เล็งเห็นโอกาสจาก 
ความเชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี ของ 
นาโนเทค

ระเบียง
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นวัตกรรมลังไม้ยางพารา
ผสมไอน้ำามันหอมระเหย 
“ควบคุมการสุก
ผลไม้ ยับยั้งเชื้อรา”

เรียบเรียงจาก : 
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3aheS7o)

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน 
หวัหนา้ทมีนกัวจิยัเรือ่งลงัไมย้างพารา

ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำามันหอมระเหย  
ม.วลัยลักษณ์ เผยว่าทีมนักวิจัยจากศูนย์ฯ 
ได้คิดค้นนวัตกรรมลังไม้ยางพารารมไอ
น้ำามนัหอมระเหย สำาหรบัผลติ “ลงับรรจุผล
ไม้ที่สามารถชะลอและควบคุมการสุกได้” 
เพื่อใช้บรรจุผลไม้ภายหลังการเก็บเก่ียว
และระหว่างการขนส่ง ซึ่งสามารถใช้ได้กับ
ผลไม้ทุกชนิด
 “ลังไม้ชนิดนี้ผลิตจากไม้ยางพาราที่
รมไอและเคลือบสารเคลือบจากธรรมชาติ 
เพื่อช่วยป้องกันการเสียของผลไม้จากเชื้อ
จุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อรา ทำาให้สามารถ
รักษาคุณภาพของผลไม้ภายหลังการเก็บ
เก่ียวได้ยาวนานขึ้น เพ่ิมความปลอดภัยใน
การบริโภค
 ทั้งนี้น้ำามันหอมระเหยที่ใช้ ในการรมไอ
มาจากสารทุติยภูมิที่พืชสร้างขึ้นเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากแมลง นักวิจัยจึงได้ทำาการคิดค้น
สูตรของไอน้ำามันหอมระเหย ที่ช่วยในการ
หายใจของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้
สามารถชะลอการสกุของผลไม้ได ้และยงัได้
คิดค้นวิธีการดูดซับไอของน้ำามันหอมระเหย
ในลังไม้ยางพาราเพ่ือใช้ในการขนส่งผลไม้ 
ช่วยยับยั้งเช้ือราที่ผิวของผลไม้ และช่วย

ชะลอการสุกของผลไม้ได้อีกทางหนึ่ง”
 รองศาสตราจารย ์ดร.นฤมล กลา่วตอ่ใน
เรือ่งตน้ทนุในการผลติวา่ แมต้น้ทนุของลงัไม้
ยางพาราผสมไอน้ำามันหอมระเหยจะสูงกว่า
ลงัไมย้างพาราทัว่ไป แต่ดว้ยคณุสมบตัทิีเ่ปน็
ขอ้เดน่นี ้เมือ่นำามาคำานวณจะพบว่าจะเกดิจดุ
คุม้ทนุขึน้เมือ่มกีารนำาลงัไมม้าใชป้ระโยชน์ซ้ำา
หลายครั้ง และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าทางการเกษตรได้มากกว่าลังไม้
ทั่วไป
 ปัจจุบันนวัตกรรมน้ีกำาลังได้รับความ
สนใจในภาคอุตสาหกรรมผลิตไม้ยางพารา 
และนอกจากนี้น้ำามันหอมระเหยที่พัฒนา
ขึ้นยังสามารถนำาไปขยายการใช้ประโยชน์
ในการยับยั้งเช้ือราบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร 
บรรจุภัณฑ์อาหาร ใช้เป็นสเปรย์ยับย้ังเชื้อ
จุลินทรีย์ หรือน้ำายาล้างมือ โดยทางศูนย์
ความเป็นเลิศฯ ได้นำาองค์ความรู้ไปช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าหัตถกรรมของชุมชนต่างๆ  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว”

มขีนาดห้องโดยสารตา่งกนั เมือ่ทดลองใชร้ถ
เปน็ระยะทางประมาณ 13,000 กโิลเมตร พบ
วา่แผน่กรองอากาศยงัมปีระสทิธภิาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ดี และ
ไม่พบอนุภาคนาโนหลุดออกจากแผ่นกรอง”
 ด้านนางสาวอมัพร ศรลีาศกัดิ ์กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จำากัด  
เสริมว่า เดิมบริษัททำาธุรกิจแผ่นกรอง
อากาศในรถยนต์อยู่แล้ว แต่เป็นแบบกรอง
ฝุ่นธรรมดาซึ่งมีคู่แข่งจำานวนมาก เพราะ
กระบวนการผลิตทำาได้ง่าย เมื่อได้ศึกษา
ตลาดของผลติภณัฑจึ์งพบวา่ ในตา่งประเทศ
มีการจำาหน่ายแผ่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าและสามารถกรองเชื้อโรคได้ จึงเริ่ม
มองหาการพัฒนากระบวนการผลิตภายใน
ประเทศ และได้มาทำาโครงการวิจัยร่วมกับ
ทางนาโนเทค
 นางสาวอัมพรช้ีว่า ปัจจุบันผู้คนหันมา
ใส่ใจเรื่องสุขภาพมาข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง
ปัญหามลภาวะทางอากาศ ประกอบกับรถ
ทกุคนัตอ้งมแีผน่กรองอากาศอยูแ่ลว้ ดงันัน้ 
หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของแผ่นกรองได้  
จะทำาให้คุณภาพอากาศภายในห้องโดยสาร
ดียิ่งขึ้น และเมื่อประกอบกับการที่ผลงาน
นวัตกรรมน้ีมาจากการวิจัยและพัฒนาโดย
นาโนเทค สวทช. ผู้บริโภคก็จะให้ความเชื้อ
ถือในมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 “บริษัทเตรียมนำาแผ่นกรองอากาศ
สำาหรับรถยนต์ต้านรา-แบคทีเรีย ออกสู่เชิง
พาณิชย์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 
2564 โดยตั้งเป้าขยายกำาลังการผลิตเพิ่ม 
100% และมีแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศ 
นำาร่องในอาเซียนอย่าง สปป. ลาว และ
เวียดนาม”

เรียบเรียงจาก : 
นาโนเทค สวทช. (https://bit.ly/3tqGrEb)

ระเบียง
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“เพาะผึ้งชันโรง” เพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟ 
ต่อยอดน้ำาผึ้งสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

เผยผลวิจัย “ผึ้งชันโรง” มีบทบาทและ
ประสทิธภิาพสงูในการผสมเกสรดอกกาแฟ
ใหม้รีสชาตแิละกลิน่หอมเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตัว พรอ้มสง่เสรมิการเพาะเลีย้งและพฒันา
น้ำาผึ้งเพื่อแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
 ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต  
ผูว้า่การ วว. กลา่วว่า ศนูยเ์ชีย่วชาญนวตักรรม
เกษตรสร้างสรรค์ โดยสถานีวิจัยลำาตะคอง 
ได้รับโจทย์จากกระทรวง อว. ให้ดำาเนินการ 
งานวจิยัและพฒันากาแฟอะราบกิาแบบครบ
วงจร ภายใต้นโยบาย BCG (Bio-Circular- 
Green Economy Model) ตั้งแต่ต้นน้ำาถึง

ปลายน้ำา โดยคณะวจิยั วว. ไดด้ำาเนนิโครงการฯ  
ณ หมู่บ้านขุนลาว ตำาบลแม่เจดีย์ อำาเภอ
เวยีงปา่เปา้ จงัหวดัเชยีงใหม่ บนเทอืกเขาสงู
กว่า 1,300 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำา และ
เป็นพื้นท่ีปลูกกาแฟอะราบิกาแบบใต้ร่มเงา
ไม้โดยไม่ใช้สารเคมี
 “จากการดำาเนินโครงการดังกล่าว  
คณะวิจัยพบว่า การที่ “ผึ้งชันโรง” มาเก็บ
น้ำาหวาน ทำาให้เกิดการผสมเกสรให้แก่ดอก
กาแฟไปในคราวเดียวกัน จะมีการนำาละออง
เรณูจากเกสรตัวผู้ของดอกกาแฟไปยังเกสร
ตัวเมียเป็นจำานวนมาก จนเกิดการปฏิสนธิ
และติดผลทันที แม้กาแฟจะสามารถผสม
ตัวเอง (Self pollination) ได้โดยไม่ต้องพึ่ง
การผสมข้าม (Cross pollination) แต่ก็มี 

ระเบียง
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งานวิจัยจำานวนมากในต่างประเทศที่แสดง
ให้เห็นว่าการผสมเกสรข้ามดอกโดยแมลง
จะทำาให้กาแฟมีคุณภาพมากขึ้น
 ที่สำาคัญจากการทำาวิจัยนี้ คณะนักวิจัย
ยังพบว่าเมื่อมีแมลงมาช่วยผสมเกสรโดย
เฉพาะผึ้งชันโรง จะทำาให้ผลเชอร์รีของ
กาแฟสุกสม่ำาเสมอมากขึ้น ชาวบ้านไม่ต้อง 
เสียเวลาขึ้นเขาหลายครั้งเพ่ือเก็บผลผลิต 
และไม่เสยีเวลาในการคดัเลอืกผลสุก ชว่ยลด 
การปะปนของผลกาแฟที่สุกไม่เต็มที่ ซ่ึง 
สง่ผลโดยตรงตอ่รสชาตแิละกลิน่ของกาแฟ 
ดังน้ันเม่ือต้นกาแฟได้ ผู้ช่วยตัวจ๋ิวอย่าง 
ผึ้งชันโรงมาช่วย จึงทำาให้ผลผลิตกาแฟมี
รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยจะไดก้ลิน่ทีด่มีากทีส่ดุเมือ่นำาเมลด็กาแฟ
มาคั่วแบบอ่อน (light roasted) ซึ่งจะให้ 
กลิ่นหอมแบบดอกไม้ป่า
 วิศรุต สุขะเกตุ นักทดลองวิทยาศาสตร์
วิจัย สถานีวิจัยลำาตะคอง ศูนย์เชี่ยวชาญ
นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. หนึ่งในทีม
คณะวจิยั กลา่ววา่ เดมิทเีกษตรกรในหมู่บา้น
ขนุลาวไมม่คีวามรูเ้รือ่งผึง้ กระทัง่ วว. เขา้ไป
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“ไมโครกรีน” ผักจ๋ิว ทานน้อยได้ประโยชน์มาก 

“ไมโครกรีน” คือ ต้นอ่อนของผักที่
ยงัเจรญิเตบิโตไมเ่ตม็ที ่โดยจดุเดน่ 

ของไมโครกรีนคือปริมาณสารอาหารและ
พฤกษเคมีทีส่งู เชน่ วติามนิซ ีแคโรทนีอยด ์
สารประกอบฟีนอล และแร่ธาตุต่างๆ อาทิ 
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี 
ดีบุก และโมลิบดี นัม นอกจากนั้นยังมีสาร
ต้านมะเร็งสูงกว่าผักโตเต็มวัยทั่วไป ดังนั้น
คุณประโยชน์ของไมโครกรีนจึงไม่ได้น้อย

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย

ทำางานวิจัย และแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่า
แมลงผสมเกสรประจำาถิ่นตามธรรมชาตินั้น
มคีณุคา่ตอ่พวกเขาอยา่งไร และการปลกูพชื
แบบอินทรีย์จะเป็นการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 “ดังนัน้ วว. จงึไดม้กีารสง่เสรมิการเพาะ
เล้ียงผึง้ชนัโรง โดยตดิตัง้รงัผึง้ใตร้ม่เงาไม้ใน
สวนกาแฟ เพื่อให้ผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสร
ดอกกาแฟและพชืผลชนดิอืน่ทีช่าวบา้นปลกู
สลับกันไปตามฤดูกาล และทำาให้ชาวบ้าน
สามารถเก็บน้ำาผึง้จากชนัโรงมาขายสรา้งราย

เรียบเรียงจาก : 
กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919591)

ได้เพิ่มข้ึน และเป็นการลดการตีรังผึ้งตาม
ธรรมชาติเพื่อเก็บน้ำาผึ้งอีกด้วย”
 ผลงานวจิยัโครงการงานวจัิยและพฒันา 
กาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ได้ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Interna-
tional Journal of Science and Innovative 
Technology (IJSIT) Volume 3 Issue 1 และ 
ทีมคณะนักวิจัย วว. ได้ต่อยอดงานวิจัยโดย
การศึกษาคุณสมบัติพิเศษของน้ำาผ้ึงจาก

ผึ้งชันโรงที่ถูกเลี้ยงในผืนป่าที่อุดมด้วยพืช
สมุนไพร เพ่ือนำามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพต่างๆ เช่น เจลสมานแผล ครีม
ลดความหย่อนคล้อยใต้ดวงตา รวมถึง 
เครื่องดื่มบำารุงในผู้สูงอายุ โดยคาดว่า 
งานวิจัยต่อยอดจะสำาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ใน
เร็ววันนี้

ตามขนาดของต้นที่เล็ก ส่งผลให้มีความ
ต้องการในตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ผศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ อาจารย์
ประจำาคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) บางขุนเทียน กล่าวว่า แนวโน้ม 
ความนิยมในการบริโภคผักกำาลังเปลี่ยนไป  
ผูค้นเริม่หนัมาบรโิภคไมโครกรนีหรือตน้ออ่น 
เพิ่มข้ึน เพราะไม่ต้องบริโภคผักโตเต็มวัย

ในปริมาณมาก เพ่ือให้ได้สารอาหารเท่าที่
ต้องการ เปรียบเทียบเช่นการทานต้นอ่อน
บรอกโคลีเพียง 50 กรัม ได้คุณประโยชน์
เทา่กบัการทานบรอ็คโคลโีตเตม็วยั 1 หวั โดย
ไมโครกรนีสามารถนำามารบัประทานไดห้ลาก
รูปแบบ เช่น นำามาปั่นเป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 
โรยหน้ากับซุป สลัด หรือแซนวิช
 “นอกจากน้ียัง มีงานวิ จัย ยืนยันว่ า  
ไมโครกรีนมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมาก 
โดยเฉพาะต้นอ่อนของผักในตระกูลกะหล่ำา 
เช่น บรอกโคลี คะน้า กะหล่ำาปลี หัวไช
เท้า (ไควาเระ) มัสตาร์ด เน่ืองจากมีสาร
ต้านมะเร็ง (glucosinolate) ที่มีเฉพาะในผัก
ตระกูลกะหล่ำาเท่านั้น 
 ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อนำาผักพื้นบ้าน 
ของไทยมาเพาะเป็นไมโครกรีน เช่น 
กระเจีย๊บแดง ผกัขีห้ดู ซึง่ผกัเหล่านีม้คุีณค่า
ทางอาหารไม่แพ้ไมโครกรีนต่างประเทศ 
ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรและ
ผู้บริโภค แต่สิ่งที่ต้องคำานึงและศึกษาเพิ่ม 
คอื การออกแบบสภาพแวดลอ้มในการเจริญ
เติบโตให้เหมาะสมกับผักชนิดนั้นๆ เพื่อให้
ไมโครกรีนเจริญเติบโตได้ดี มีคุณค่าทาง
อาหารและปริมาณสารพฤกษเคมีสูง”
 ผศ. ดร.ณัฐชัย อธิบายถึงการเพาะ 
ไมโครกรีนว่า มีหลักการเหมือนกับการปลูก
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ผักท่ัวไป แต่ใช้ระยะเวลาการเพาะปลูก
เพียง 7-10 วันเท่านั้น ซึ่งถือเป็นข้อดีอีก
อย่างของการเพาะไมโครกรีน เพราะเมื่อ 
ต้นอ่อนมีขนาดความสูงประมาณ 1-4 นิ้ว  
มีใบเพียง 2-3 ใบ ก็สามารถเก็บมาขายหรือ
รับประทานได้แล้ว ทำาให้สามารถเพิ่มรอบ
การผลิตได้รวดเร็วกว่าการปลูกผักต้นโต 
เต็มวัยทั่วไปหลายเท่า
 “การผลิตผักไมโครกรีนในปัจจุบัน  
มักปลูกใน “โรงเรือนปิด หรือระบบปิด” 
เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมร่วมกับระบบ
การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเพื่อลดความเสี่ยง
ในเรื่องการปนเปื้อน ทำาให้ขายได้ราคาสูง  
คุ้มค่าแก่การทำาโรงเรือน นั่นจึงเป็นที่มาของ  
“โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไมโครกรีนในระบบปิดควบคุมสภาวะ
แวดล้อมภายใต้แสงเทียม (Plant Factory 
with Artificial Light, PFAL)” โดยได้รับการ
สนับสนุนของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงาน 
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
(สวก.) โดยการพัฒนาระบบต้นแบบ PFAL  

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย

สำาหรับผลิตไมโครกรีนข้ึน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(บางขนุเทยีน)  
ซึ่ ง เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ไมโครกรีนในระบบ PFAL แบบไม่ใช้ดิน 
แหง่แรกในประเทศไทยทีพ่ฒันาตอ่ยอดจาก
เทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น
 การปลูกพืชในระบบ PFAL มลีกัษณะเดน่  
คือ เป็นการปลูกพืชในระบบปิดภายใต้ 
แสงเทียมที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมเลียน
แบบแสงธรรมชาติ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น ระบบหมุนเวียนอากาศ ระบบ
ควบคมุปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และ
ระบบควบคุมแสงเทียม ช่วยลดความเสี่ยง
เรือ่งของการปนเปือ้น ปอ้งกนัโรคจากแมลง 
ปลอดสารเคมีอันตราย เอื้อต่อการผลิตใน
ปริมาณมาก ล่าสุดได้เริ่มทดลองนำาผลผลิต
ไมโครกรีนชนิดต่างๆ ออกวางจำาหน่ายแล้ว 
ตามซเูปอรม์ารเ์กต็ชัน้นำา อาท ิโกลเดน้เพลส  
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เอ็มโพเรียม  
และสยามพารากอน ภายใต้แบรนด์   
“Dr.Sprouts & Microgreens”
 อย่างไรก็ตามการปลูกไมโครกรีนไม่

จำาเป็นต้องปลูกในระบบปิดเท่านั้น ผู้บริโภค
สามารถปลูกไมโครกรีนไว้รับประทานเอง
ได้ภายในพ้ืนที่จำากัด เช่น ระเบียงคอนโด 
ระเบยีงบา้น เพยีงแตต่อ้งมเีวลาดแูลควบคมุ
สภาพแวดลอ้มเปน็พเิศษมากกวา่การปลูกใน
ระบบปิดเท่านั้น”
 ผศ. ดร.ณัฐชัยทิ้งท้ายว่า การปลูก 
ไมโครกรีนในปัจจุบันยังคงเน้นการผลิต
เพื่อบริโภคเป็นผักสด แต่ด้วยคุณสมบัติ
พิเศษของไมโคกรีนที่อุดมไปด้วยสารอาหาร
และสารพฤกษเคมี จึงได้มีการวางแผน
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น ผงต้นอ่อนสำาหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือ 
เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และผลิตภัณฑ์บำารุงสุขภาพในอนาคต เพื่อ
เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมให้ผู้บริโภค
สามารถบริโภคไมโครกรีนได้ ในรูปแบบที่
สะดวกยิ่งขึ้น เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ 
รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงจาก: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(https://bit.ly/2MBUd5J

วันน้ี !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ 

ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2youเฟซบุ๊กสาระวิทย์
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สถานการณ์โควิด 19 ทำาให้เศรษฐกิจของ
หลายประเทศทั่วโลกตกต่ำา อัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจลดลงและติดลบในช่วง
ปีที่ผ่านมา จนมาในปีน้ีท่ีวัคซีนจากประเทศ
ต่างๆ เริ่มมีความพร้อมในการใช้งานมากขึ้น 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงเริ่มมีแนวโน้ม
กลับมาดี แต่ก็ยังคงต้องรออีก 1-2 ปี กว่า
วิกฤติครั้งนี้จะคลี่คลายอย่างแท้จริง

ในช่วงสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ เพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศให้กลับคืนมา หลายประเทศจึงเร่ิมวางยุทธศาสตร์

ทางเศรษฐกิจใหม่ หนึ่งในประเทศท่ีน่าจับตา คือ “เกาหลีใต้”  
ที่ รัฐบาลเพ่ิงได้ประกาศแผนสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่
มีชื่อเรียกว่า “บิ๊กทรี (BIG 3)” โดยแผนนี้จะทำาการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระบบหรือชิป SoC (System-on-
a-chip) อตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งอนาคต (Future of car) และ
อุตสาหกรรมไบโอเฮลท์ (Biohealth)
 เพราะที่ผ่านมาแม้จะเกิดวิกฤติโควิด 19 ขึ้นตลอดช่วงปี พ.ศ. 
2563 กลุ่มอุตสาหกรรม BIG 3 กลับเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้และเซลลเ์ชือ้เพลงิไฮโดรเจนขยายตวัเพิม่ข้ึน 
ถงึ 33.7% การสง่ออกชปิ SoC เพิม่ข้ึน 18% ถอืเป็นยอดส่งออกสูงสดุ 
ในประวตักิารณข์องเกาหลใีต้ สว่นการสง่ออกผลติภณัฑ์ไบโอเฮลท์
ก็เพิ่มขึ้นถึง 36.9% เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำาหรับปี พ.ศ. 2565 แล้ว
 ดังนั้นในปีน้ี เกาหลีใต้จึงได้ประกาศแผนสร้างรากฐานให้
อุตสาหกรรมบิ๊กทรีเป็นดั่งเคร่ืองยนต์ขับเคล่ือนประเทศ ต้ังเป้า
ให้เกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮโดรเจนชั้นนำา 
ของโลก และยกระดบัไบโอเฮลท ์(K-bio) ใหเ้ปน็หนึง่ในอตุสาหกรรม 
ส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศ

 เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เกาหลีใต้วางแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม BIG 3 โดยเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากขึ้นถึง 37% 
จากปีก่อนหน้า หรือจากเดิม 3.1 ล้านล้านวอน (ประมาณ 84,000 
ล้านบาท) เป็น 4.2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 114,000 ล้านบาท)  
ในปีนี้ โดยให้ความสำาคัญสูงกับการลดกฎระเบียบ (deregulation)  
สง่เสรมิการปรบัโครงสรา้ง และสรา้งความรว่มมอืทัว่ทัง้อตุสาหกรรม  
เช่น การช่วยเหลือซัพพลายเออร์รถยนต์แบบเก่าท่ีเป็นระบบ 
เครื่ องยนต์สันดาปภายในให้สามารถเป ล่ียนตั ว เองเป็น 
ซัพพลายเออร์ของยานยนต์แห่งอนาคต ส่งเสริมความร่วมมือ 
ในอตุสาหกรรมชปิ SoC ในการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและฐานขอ้มลู 
ขนาดใหญ่ทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไบโอเฮลท์
 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมเฉพาะรายอุตสาหกรรมอย่าง
เปน็รปูธรรม เชน่ ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคต เนน้เพิม่สถานี
เติมไฮโดรเจน (Hydrogen fueling station) ให้มีมากถึง 110 สถานี  
ภายในครึง่ปแีรกนี ้พรอ้มจดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมทัง้พืน้ทีส่าธารณะ
และปั๊มน้ำามันเดิม เพื่อแปลงไปเป็นสถานีเติมไฮโดรเจน 200 แห่ง  
มกีารจดัการเพือ่อำานวยความสะดวกการสรา้งสถานี รวมทัง้จดัหาเงนิ 
สนับสนุนประมาณ 90 ล้านวอนต่อสถานี (ประมาณ 2.4 ล้านบาท) 
เผื่อไว้สำาหรับการขาดทุน
 สำาหรับอุตสาหกรรมชิป SoC รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนขนาด
ใหญ่และเน้นการทำางานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อเร่งจัดหา
โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการตัง้โรงงานผลติชปิ เชน่ ระบบ
น้ำาประปา ระบบบำาบัดน้ำาเสีย และยังมีการการขยายการลดหย่อน
ภาษไีปยงัการลงทนุและการวจิยัการผลติเซมคิอนดกัเตอรร์ะดบัสงู
ให้มากกว่าการลดหย่อนภาษีสำาหรับ R&D ทั่วไปอีกด้วย
 การสง่เสรมิอตุสาหกรรมไบโอเฮลทเ์นน้การปรบัปรงุและปฏิรูป
กฎระเบียบด้านสุขภาพ เช่น การออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ข้อมูลสุขภาพ (health data) การพัฒนาเรื่องเรื่องยีนบำาบัด (gene 
therapy) รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น
 ผลจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้จะเป็นอย่างไร 
เปน็เรือ่งทีต่อ้งตดิตามตอ่ไปในระยาว ซึง่สาเหตทุีก่ารขบัเคลือ่นครัง้
นี้เป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างมาก ก็เพราะเกาหลีใต้มีประสบการณ์ใน
การเตบิโตขึน้อยา่งมหาศาลภายหลงัจากการตอ้งเผชญิวกิฤตติม้ยำา
กุ้งในปี พ.ศ. 2540 มาแล้วครั้งหนึ่ง ทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และการเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ โด่งดังและทำารายได้มหาศาลเข้าประเทศจนถึง 
ปัจจุบันนี้

“BIG 3” โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ “เกาหลีใต้”

เรียบเรียงจาก :
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3afxaWs)

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก
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สหรฐัฯ โดยสำานกังานบรหิารการบนิแหง่ชาติสหรฐั (FAA) ไฟเขยีวโดรนขนาดเลก็บนิเหนอื
ฝงูชนหนาแนน่ในชว่งกลางคนืได ้เพือ่ชว่ยใหม้กีารใชง้านโดรนในชวิีตประจำาวนัเพิม่มากขึน้ 
และนับเป็นก้าวสำาคัญในการนำาโดรนมาใช้งานเพ่ือจัดส่งสินค้าในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง

FAA ระบุว่า กฎเกณฑ์สำาหรับการใช้งานโดรนหรือ
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:  

UAV) คือ โดรนที่ มีน้ำาหนักเกินกำาหนดจะต้องติดต้ัง
สัญญาณไฟเตือนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ต้องไม่มีช้ินส่วนย่ืน
ออกมาเพราะอาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้คน และจะต้อง
มีเทคโนโลยีการระบุข้อมูลประจำาเครื่องได้จากระยะไกล  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากภาคพื้นดิน
 ทั้งนี้กฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากเผยแพร่

ในบันทกึราชการทีเ่รยีกวา่ Federal Register ในเดอืนมกราคม
ปีนี้ โดยผู้ผลิตโดรนจะมีเวลา 18 เดือน เพื่อเริ่มผลิตโดรนที่มี 
Remote ID หรือข้อมูลประจำาเครื่อง ส่วนผู้ควบคุมโดรนจะมี
เวลา 1 ปีในการแจ้งข้อมูล Remote ID ของโดรน
 ที่ผ่านมา บริษัทหลายแห่งต่างแข่งขันกันสร้างฝูงบิน 
โดรนเพ่ือให้ขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้น เฉพาะในสหรัฐมีโดรนที่ลง
ทะเบียนแล้วกว่า 1.7 ล้านลำา และนักบินโดรนระยะไกลที่ผ่าน
การรับรองจาก FAA อีกกว่า 203,000 คน

เรียบเรียงจาก :
1) กองทุนบัวหลวง (https://bit.ly/2MfMmuJ)
2) VOA Thai (https://bit.ly/3qZ0xmS)

สหรัฐฯ ไฟเขียว “โดรนส่งสินค้า” 
ในย่านชุมชนหนาแน่นช่วงค่ำาคืน

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก



19 กุมภาพันธ์ 2564

เรียบเรียงจาก :
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3afxaWs)

ทีมนักชีววิทยานำาโดย ดร.จาง กว๋อจี้ จาก

มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก  

ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นในวารสาร Nature โดยระบุว่า

ได้ถอดลำาดับพันธุกรรมทั้งหมดหรือจีโนมของตุ่นปากเป็ด 

เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดนี้

ว่ามีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อย่างไรบ้าง

 โดยตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์ในอันดับโมโนทรีมาตา (Mono-

tremata) ซึ่งเป็นสัตว์จำาพวกมีทวารสำาหรับขับถ่ายและช่อง

สืบพนัธุเ์ปน็อวยัวะเดยีวกนั แตตุ่น่ปากเปด็มโีครโมโซมเพศถงึ  

10 แท่ง (5 คู่) มากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ัวไปท่ีมีแค่  

2 แท่งเท่านั้น

 ผลการวิเคราะห์พันธุกรรมทำาให้ทราบว่า ตุ่นปากเป็ดมี

พนัธกุรรมแบบโบราณทีแ่ทบจะไมเ่ปลีย่นแปลงจากบรรพบรุษุ 

โดยพวกมันเริ่มมีวิวัฒนาการแยกสายออกจากสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมชนิดอื่นในยุคจูราสสิกเม่ือราว 187 ล้านปีก่อน โดย 

คาดว่าโครโมโซมเพศของตุ่นปากเป็ดที่มีมากถึง 10 แท่ง เป็น

มรดกทางพันธุกรรมมาจากสตัวจ์ำาพวกนก ซึง่มคีวามคล้ายคลึง

กับของไก่มากที่สุด ลักษณะทางพันธุกรรมน้ีทำาให้มันออกลูก

เป็นไข่ ในขณะเดียวกันตุ่นปากเป็ดก็มียีนที่เกี่ยวข้องกับ 

การผลิตน้ำานมหลายตัวเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ชนดิอืน่ และมยีนีสรา้งพษิซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัยนีของระบบ

ภูมิคุ้มกันที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป

 การวิเคราะห์พันธุกรรมของตุ่นปากเป็ดทำาให้ทราบว่า การ

ผลิตน้ำานมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ ล้วนมี

วิวัฒนาการมาจากยีนชุดเดียวกันในบรรพบุรุษร่วม ที่มีชีวิตอยู่

เมื่อกว่า 170 ล้านปีก่อน อย่างไรก็ตามตุ่นปากเป็ดสูญเสียยีน 

4 แทง่ทีช่ว่ยสร้างฟนัไปเม่ือราว 120 ลา้นปมีาแลว้ ทำาใหมั้นไม่มี

ฟันเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ และต้องบดเคี้ยวอาหาร

ด้วยปากที่เป็นแผ่นแข็งแทน

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก

“ตุ่นปากเป็ด” 
สัตว์โลกน่าพิศวง
จากทวีปออสเตรเลีย

ตุน่ปากเปด็ (platypus) เปน็สตัว์โลกนา่รกัทีน่า่พศิวงยิง่ เพราะสตัวจ์ากทวปีออสเตรเลยี
ชนดินีเ้ปน็สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีอ่อกลกูเปน็ไข ่หลัง่เหงือ่เปน็น้ำานม มเีดือยพษิทีฝ่า่เทา้ 
ทำาให้สัตว์ผู้ล่ารู้สึกระคายเคืองจนไม่อยากกินมัน นอกจากนั้นล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ยัง
พบขนของมันเรืองแสงได้อีกด้วย 
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BOT MAGAZINE

4voices ฟังเสียงของคุณ
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กบ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำาบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เช่ียวชาญด้านกิจกรรมบำาบัดจิตสังคม ได้แนะนำาวิธี 

บอกรักตัวเอง ด้วยการลองฝึกพูดกับตัวเอง แล้วฟังเสียงตัวเอง เพ่ือให้เกิดสติและ
คิดบวก โดยในทางกิจกรรมบำาบัด ถือเป็นการฝึก "การส่ือสารความคิดดีภายในใจ"  
หรือ "Meta-skil" เพ่ือการวางแผนชีวิตให้สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์
วิกฤติ โดยสามารถเร่ิมฝึกได้ง่ายๆ จากแอปพลิเคชัน 4voices ซ่ึงจัดทำาข้ึนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในระบบ Android
Andorid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourvoices.fourvoices&hl=en

สาระ
App
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร 
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำางานเป็นนักเขียน

ประจำานิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำากัด ปัจจุบันรับราชการ

เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงสองเดือนม�นี้ทุกคนก็คงได้ข่�วที่เมืองไทยเร�มีแผนจะสร้�งย�น
ไปโคจรรอบดวงจันทร์ภ�ยในอีกไม่กี่ปีข้�งหน้�แล้วใช่ไหมครับ

สู่ดวงดาว
ด้วยเครื่องยนต์ขับดันไอออน
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ร้อยพัน
วิทยา

หลายคนไมเ่ช่ือวา่ไทยเรา

จะมีความสามารถ

ในการสรา้งจรวดขบัดนัเพือ่สง่ยานอวกาศ

ขึน้วงโคจรได ้เพราะต้องมกีารสัง่สมระดบั

ความรู้ความชำานาญและเทคโนโลยีมา

พอสมควร จึงจะสามารถสร้างโครงการ

อวกาศใหญ่ๆ ได้ แต่สิ่งที่หลายคนเข้าใจ

ผิดถนัดในครั้งแรกที่มีข่าวก็คือ เราจะ

สร้างจรวดนำาส่งเอง ซึ่งอันที่จริงไม่ใช่ แต่

แผนที่มีคือการพัฒนาสร้างยานอวกาศ

ขนาดประมาณ 300 กิโลกรัม โดยมี 

น้ำาหนักยาน 150 กิโลกรัม และน้ำาหนัก

ของซนีอนและก๊าซอกี 150 กโิลกรมั และ

อาศัยบริการของประเทศอื่นในการส่ง 

ขึ้นสู่วงโคจร จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่วงโคจร

รอบดวงจนัทร ์เพือ่เกบ็และตรวจวดัขอ้มลู

ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำามาศึกษา

วิจัยต่อไป

 นัน่เปน็วสิยัทศันข์องแนวคดิโครงการ

ดังกล่าว ซึ่งไม่ว่าจะได้ผลความสำาเร็จ

ระดับใดในอนาคต แต่สิ่งที่น่าสนใจมาก 

คือหลักการเบือ้งหลงัของระบบขบัเคลือ่น

ยานในอวกาศด้วยก๊าซซีนอน ว่าระบบ

ขับเคลื่อนแบบนี้ หรือแบบใกล้เคียงกันมี

หลักการทำางานอย่างไร เรามาลองชมกัน

ดูเลยครับ

เคร่ืองยนต์ขับดัน
พลังไอออนคืออะไร
 การเดินทางในอวกาศเป็นระยะเวลา

นาน ไม่อาจใช้เครื่องยนต์ที่อาศัยการเผา

ไหม้เชื้อเพลิงจรวดตามปกติเนื่องจากแม้

จะให้อัตราการเร่งที่สูง แต่เช้ือเพลิงก็

จะโดนเผาไหม้หมดในระยะเวลาไม่นาน 

แต่เครื่องยนต์ขับดันพลังไอออน (ion   

propulsion) หรือ ion drive แมจ้ะมีอตัราเรง่ 

ที่ต่ำามาก และมีแรงขับดันค่อนข้างน้อย 

แต่สามารถเดินเคร่ืองได้เป็นเวลานาน 

หลกัการทำางานคอืการทำาใหก้า๊ซในสภาพ

เป็นกลางเกิดการแตกตัวเป็นไอออนด้วย

การยงิดว้ยอเิลก็ตรอน ทำาใหเ้กดิกลุม่กา๊ซ

ประจบุวก ซึง่จะถกูเร่งความเรว็โดยอาศยั

แรงคูลอมบ์ (coulomb force) ที่เป็น 

แรงดูดหรือผลักกันทางไฟฟ้าตามสนาม

ไฟฟา้ ทา้ยสดุอเิลก็ตรอนทีเ่กบ็ไวช้ัว่คราว

จะถูกเติมกลับเข้าไปในพวยก๊าซไอออน 

โดยใช้ อุปกรณ์ที่ชื่อว่า neutra l izer  

หลังจากผ่าน electrostatic grid ทำาให้

ก๊าซที่ถูกเร่งความเร็วในสนามไฟฟ้า 

แล้วนั้น พุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วย

ความเร็วสูงถึง 20–50 กิโลเมตรต่อวินาที 

โดยใช้พลังงานป้อนในช่วง 1–7 kW

 เน่ืองจากเครื่องยนต์ขับดันพลัง

ไอออน สามารถทำางานอย่างต่อเนื่อง 

ความเร็วสุดท้ายของยานอวกาศที่นำามัน

ไปใช้จึงเร็วมาก เพราะในอวกาศแทบจะ

ปราศจากแรงเสียดทาน แม้ว่าแรงขับดัน 

ที่ ได้จะมีน้อยนิดเทียบได้กับความรู้สึก

ของเรา ต่อน้ำาหนักของกระดาษ A4  

หนึ่งแผ่นที่วางเอาไว้บนมือเท่านั้นเอง

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Gridded_ion_thruster#/media/File:Electrostatic_
ion_thruster-en.svg
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การก่อเกิดแห่งตำานาน ...
คอนสแตนติน ซีออลคอฟสกี

 คนแรกท่ีเขียนแนวคิดของเคร่ืองยนต์ 

ขับดันพลังอไออนคือ คอนสแตนติน  

ซอีอลคอฟสกี (Konstantin Tsiolkovsky) 

นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดของสหภาพ

โซเวียต และผู้บุกเบิกศาสตร์ด้ าน

วิศวกรรมอวกาศและการบินอวกาศ  

โดยเสนอข้ึนในป ีพ.ศ. 2454 โดยเทคนิคนี้

เขาแนะนำาให้ใชง้านทีร่ะดบัความสูงมากๆ 

ที่มีสภาวะใกล้เคียงสุญญากาศ แต่ 

ลำาไอพ่นใช้กระแสอากาศที่แตกตัว 

เป็นประจุที่ความดันบรรยากาศ 

 แนวคิดนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในหนังสือ

ชื่อ Wege zur Raumschiffahrt (Ways 

to Spaceflight) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2466 

ซึ่งเขียนโดย แฮร์มัน ยูลีอุส โอแบร์ท  

(Hermann Julius Oberth) ซึ่งได้รับ

ภาพจาก https://twitter.com/RusArtCul-
ture/status/777153269617586176/
photo/1 

ภาพจาก https://sco.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun 

เกียรติเป็นหนึ่งในสามของบิดาของ

วทิยาการดา้นจรวดรว่มกบัคอนสแตนตนิ  

ซีออลคอฟสกี และโรเบิร์ต กอดเดิร์ด 

ซึ่งอธิบายความคิดของเขาเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ และทำานายว่าจะมีการใช้งาน

ในการขับเคลื่อนยานอวกาศ และการ

ควบคมุความสงู และการเร่งความเรว็ของ

ก๊าซมีประจุที่มีการสนับสนุนการทำางาน

ด้วยไฟฟ้าสถิต

แวร์นแฮร์ ฟ็อน เบราน์
 ในชว่งทีส่งครามโลกครัง้ทีส่องยุตลิง

ในปี พ.ศ. 2488 แวร์นแฮร์ ฟ็อน เบราน์  
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ภาพจาก https://www.wired.com/2012/04/ernsts-ions-week-concludes-nerva-ion-
mars-mission-1966/ 

(Wernher von Braun) วิศวกรจรวด 

แหง่กองทพันาซ ีผูเ้ป็นลกูศษิยข์องแฮรม์นั  

ยูลีอุส โอแบร์ท เขาเคยออกแบบสร้าง

จรวดมิสไซส์วี-2 ที่เป็นอาวุธลับสุดยอด 

ที่ล้ำาหน้ากว่าฝ่ายสัมพันธมิตรไปหลาย 

สบิป ีไดม้อบตวัตอ่ฝา่ยอเมรกิา ซึง่เลง็เหน็

ประโยชนข์องนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร

นาซี จึงรับเขาเข้าไปพัฒนาวิทยาการ

จรวดต่อที่ฐานทัพ Fort Bliss ในยุทธการ 

Operation Paperclip ซึ่งเป็นแผนงาน 

ของทางฝั่งอเมริกาในการอ้าแขนรับ 

มันสมองชั้นหัวกะทิเหล่านี้เข้าไปทำางาน

กับฝั่งตน 

เออร์เนสต์ สตูลิงเกอร์
 ซึง่ในตอนนัน้ ฟอ็น เบราน์ มคีวามฝนั 

ที่จะพัฒนาจรวดที่สามารถเดินทางไปยัง

ดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ จึงเข้าไปพบกับ  

เออร์เนสต ์สตลูงิเกอร ์(Ernst Stuhlinger)  

เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณู ไฟฟ้า 

และวิทยาการจรวดชาวเยอรมันเช่นกัน  

ซึง่เปน็สมาชกิของทมีพฒันาจรวดดัง้เดมิ 

ของเขาในสมัยสงครามซ่ึงถูกสหรัฐ 

อเมริการับตัวมาทำางานในองค์การนาซา

เช่นกัน เพ่ือให้ลองทบทวนงานวิจัยของ 

ยูลีอุส โอแบร์ท ผู้เป็นอาจารย์ของเขา 

 ฟ็อน เบราน์กล่าวกับสตูลิงเกอร์

ไว้ ในปี พ.ศ. 2490 ว่า ข้อเสนอของ

ศาสตราจารย์โอแบร์ทหลายอันถูกต้อง 

และเขาไม่แปลกใจเลยหากเราจะบินไป

ดาวอังคารด้วยการขับเคล่ือนด้วยระบบ

ไฟฟ้า

 ซึ่งหลังจากนั้นสตูลิงเกอร์ก็ได้ง่วน

อยู่กับความสนใจในเรื่องทฤษฎีการขับ

เคลื่อนด้วยไฟฟ้า จนไปพบกับสำาเนา

ของหนังสือเล่มหนึ่งของศาสตราจารย์

โอแบร์ทเข้า ที่ชื่อว่า “Possibilities of 

Space Flight” ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2482 

ซึง่ศาสตราจารย์ไดอ้ทุศิบทหนึง่ในหนังสอื

เล่มนั้นให้กับโจทย์ปัญหาต่างๆ หลายข้อ

เก่ียวกับระบบขับดันพลังงานไฟฟ้า โดย

สาธติใหเ้หน็การออกแบบแบบหนึง่ในนัน้

ทีส่ามารถขับดนัจรวดไดถ้งึระวาง 150 ตนั

ทีเดียว 

 นอกจากนี้สตูลิงเกอร์ยังได้เรียนรู้ 

อกีวา่ โรเบริต์ กอดเดิรด์เองก็ไดเ้คยกลา่ว 

เก่ียวกับการเร่งอนุภาคมีประจุให้มีความเร็ว 

สูงมากได้ โดยไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูง 

เอาไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2499 มาแล้ว หลัง

จากนั้นในปี พ.ศ. 2498 สตูลิงเกอร์

ก็ได้นำาเสนอผลงานวิจัยที่การประชุม

การบินอวกาศนานาชาติ (International  

Astronautical Congress) ในกรงุเวียนนา

ในหัวข้อความเป็นไปได้ของระบบขับดัน

ยานอวกาศด้วยพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย 

นอกจากนี้เขายังได้พัฒนาระบบนำาทาง

กับทีมของฟ็อน เบราน์ ให้แก่กองทัพ

สหรัฐฯ อีกด้วย 

แฮโรลด์ อาร์. คอฟแมน
 ระบบขับดันพลังไอออนท่ีใช้งานจริงจัง 

นั้น มีการพัฒนามาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 50 

โดย แฮโรลด์ อาร์ คอฟแมน (Harold 

R. Kaufman) ซึ่งทำางานให้กับศูนย์วิจัย 

Glenn โดยองค์การนาซาได้สร้างมันขึ้น

จนสำาเร็จในปี พ.ศ. 2502 

 เค ร่ืองไอพ่น ขับดันไอออนด้ วย 

ไฟฟ้าสถิตที่เขาสร้างนี้ มีแหล่งกำาเนิด 

ไอออนขนาดกะทัดรัดเขาตั้งชื่อมันว่า 

Kaufman Ion Source โดยอาศยัหลกัการ

ยิงด้วยอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นการดัดแปลง 

แบบมาจากเครื่อง Duoplasmatron  
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พัฒนา ข้ึน ในปี  พ .ศ .  2499  โดย  

ศาสตราจารย์แมนเฟร็ด ฟ็อน อาร์เด็นน์ 

(Manfred von Ardenne) 

 แรกเริม่เดมิทเีจา้เครือ่ง Duoplasma-

tron นั้นพัฒนาข้ึนมาใช้เป็นแห่งกำาเนิด 

ไอออนสำาหรับป้อนเครื่องวิเคราะห์สาร 

ด้วยเทคนิค mass spectrometry เท่านั้น  

โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มระยะเวลาใน 

การให้กำาลังขับดันยานอวกาศในการสำารวจ 

อวกาศห้วงลึก รวมถึงเป้าหมายในการ 

ใชง้านเชงิพานชิย์ในการปรบัวงโคจรของ

ดาวเทียมแบบต่างๆ ซึ่งนาซาได้ประเมิน

เอาไว้ว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า

จรวดเชื้อเพลิงเหลวถึงสิบเท่า

 หลงัจากนัน้องคก์ารนาซาท่ีสาขาศนูย์

การบนิอวกาศมารแ์ชล (NASA Marshall) 

ก็ไดพ้ฒันากระบวนการทีอ่ะตอมของธาตุ

ซีเซียมจะแตกตัวเป็นไอออน เมื่อสัมผัส

กับพื้นผิวของโลหะทังสเตน (tungsten) 

หรือธาตุรีเนียม (rhenium) ที่ร้อน แล้วจึง
ภาพจาก https://www.nasa.gov/feature/dr-harold-r-kaufman/
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ไดต้กลงเซน็สญัญากบัหอ้งปฏิบตักิารวจิยั 

Hughes Research Laboratory ในมาลิบู  

ให้พัฒนาเครื่องยนต์ขับดันไอออนขึ้น 

ซึ่งเครื่องต้นแบบก็ได้พร้อมสาธิตใน 

วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2504 ท่ีห้องปฏิบตัิ

การวิจัยในมาลิบู ซึ่งตัวของ เออร์เนสต์  

สตูลิงเกอร์เอง ก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ในการทดสอบนี้ด้วย โดยได้สังเกต

เคร่ืองยนต์ทำางานในห้องสุญญากาศ  

ทีท่ำาเพือ่ใหส้ภาวะเหมอืนกบัทีเ่ครือ่งยนต์

จะประสบในอวกาศ

 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นนาซาก็ได้

พักโครงการนี้ ไว้ เพราะกำาลังเร่งภารกิจ

ท่ีจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ในยุคแข่งขัน

ด้านอวกาศกับสหภาพโซเวียต ด้วยจรวด

ที่ทำางานด้วยระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง

เคมีตามปกติ จึงมอบหมายงานอื่นให้แก่

ทีมของสตูลิงเกอร์ทำา

 กาลเวลาล่วงเลยมาอีกนาน มา

จนถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 90 ซึ่งเป็นยุคท่ี

ห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของ 

นาซา (Jet Propulsion Lab, JPL) ได้มี 

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  

ทาง JPL จึงร่วมกับนาซาที่ศูนย์ลูอิส 

(NASA Lewis) ในโครงการ Solar Electric  

Power Technology Applications  

Readiness (NSTAR) เพื่อพัฒนา

เคร่ืองยนต์ขับดันไอออนท่ีใช้กาซซีนอนข้ึน  

และได้ประสบความสำาเร็จในการทดสอบ

เครื่องต้นแบบในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งทำางาน

ได้กว่า 8,000 ชั่วโมง ซึ่งผลการทดสอบนี้ 

ไดถ้กูนำาไปออกแบบอปุกรณส์ำาหรบัใช้กบั 

ยานสำารวจ Deep Space 1 ของ JPL 

และยานอวกาศ DAWN ในเวลาต่อมา 

นอกจากนีย้งัเคยถูกใช้ในยาน SMART-1 

ขององค์การอวกาศยุโรป ที่ออกแบบโดย

ประเทศสวีเดน ซึ่งเดินทางไปโคจรรอบ

ดวงจนัทร์ และยานฮายาบสูะ (Hayabusa)  

1 และ 2 ขององค์การสำารวจอวกาศ

ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอีกด้วย 

 เทคโนโลยีขับดันด้วยไอออนจึงไม่ใช่

แนวคิดใหม่อย่างที่เข้าใจกันแต่อย่างใด  

หากเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนา 

มายาวนาน และได้พิสูจนแ์ล้วถงึการนำาเอา 

ไปใช้งานในทางปฏิบัติสำาหรับการขับเคล่ือน 

ยานอวกาศต่างๆ ในปัจจุบัน

 ในบทความตอนหน้า เราจะมากล่าว 

กันต่อไปถึงหลักการทำางานของระบบ 

ขับดันไอออนแบบต่างๆ และแนวคิด 

ของระบบขับเคลื่อนของยานสำารวจ

ระหว่างดาวฤกษ์ ในอนาคตกันนะครับ 

โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

ภาพจาก https://sec353ext.jpl.nasa.gov/ep/multimedia.html 
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ร้อยพัน
วิทยา

แหล่งข้อมูลสำาหรับอ่านเพิ่มเติม

https://web.archive.org/web/20100327120759/http://science.nasa.gov/newhome/headlines/prop06apr99_2.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_thruster#Origins

https://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs21grc.html

คร้ังหน่ึง...ธงชาติไทย เคยไปเยือนวงโคจรรอบดวงจันทร์
 หากยอ้นเวลากลบัไปราวครึง่ศตวรรษ ในโครงการอะพอลโล ธงชาตไิทยไดข้ึน้ไปกับยานอะพอลโล 15 ในระหวา่งวนัที ่26 

กรกฎาคม–7 สงิหาคม พ.ศ. 2514 พรอ้มกบับรรดาธงชาตจิากประเทศตา่งๆ ซึง่หลงัจากนัน้อกี 39 ปตีอ่มา อัลเฟรด เอ็ม วอรเ์ดน  

ซึ่งเป็นนักบินผู้บังคับยานที่เป็นยานโคจรรอบดวงจันทร์ก็ได้เซ็นชื่อเอาไว้บนผืนธงชาติต่างๆ เหล่านั้น และนำาออกประมูล

 ซึ่งคุณพฤติพล ประชุมผล ผู้อำานวยการ “พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย” ได้ติดตามหลักฐานทางประวัติศาตร์ชิ้นนี้กลับคืนมา 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ด้านอวกาศของไทยสืบไป ว่าคร้ังหนึ่งธงชาติของเราได้ข้ึนไปสู่อวกาศไกลออกไปถึง 

วงโคจรรอบดวงจนัทร์... และหวงัวา่คร้ังตอ่ไปจะมาถงึ ดว้ยน้ำาพกัน้ำาแรงของชาตเิราเอง หากโครงการส่งยานสำารวจขนาดเลก็ไป 

ดวงจันทร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประสบความสำาเร็จไปด้วยดี

 ติดตามอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธงผืนประวัติศาสตร์นี้ ได้ที่

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/484661 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Thaiflag
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หลังจ�กรอคอยกันม�พักใหญ่	 ดีเดย์ที่กัญชง 
จะได้รับก�รปลดล็อกกำ�ลังใกล้เข้�ม�	 และน่ีอ�จจะ
กล�ยเป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย

ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.ป๋วย  อุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
นักเขียน  ศิลปินภาพสามมิติ  และผู้ประดิษฐ์ ฟอนต์ไทย  มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  งานศิลปะและบทกวี 
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้ง เพจ  FB: ToxicAnt  เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

เรื่อง (ไม่) ลับ
ฉบับกัญชา (แมว)

เรื่อง (ไม่) ลับ
ฉบับกัญชา (แมว)

หน้าตากรุ ้มกริ ่มของน้องแมวยามได้ดมกลิ่นต้นกัญชาแมว
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ต้นกัญชาแมว หรือตำาแยแมว 

แต่บทความนี้ ไม่ได้จะพูดถึง  

กญัชงแต่อย่างใด แต่จะพูดถึง  

กัญชาแมว ตำาแยแมว หรือแคทนิป 

(catnip) พืชที่ทำาให้น้องแมวสุดน่ารัก

ฟินนนนน แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

 เปเปอร์ใหม่ที่พึ่งจะเผยแพร่ออกมา

หมาดๆ ในวารสาร Science Advance 

กลายเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากในหมู่ทาส

แมว เพราะงานวิจัยจากแดนอาทิตย์อุทัย

ได้เริ่มที่จะไขปมปริศนาว่าทำาไมแมวถึง

คลั่งไคล้ต้นกัญชาแมวกันจนถึงขนาด

เคลิบเคลิ้มสติหลุด

 และทีจ่รงิแลว้ กัญชาแมวมปีระโยชน์

อะไรกับพวกมันกันแน่

 หลายคนคิดว่าน่าจะมาจากกลิ่น 

หอมอ่อนๆ สุดรัญจวนของต้นกัญชาแมว 

ที่ ไปละม้ายคล้ายคลึงกับกลิ่นฟีโรโมน 

ของสัตว์ในตระกูลแมว แต่ถ้าว่ากันตามจริง 

แมวหนุ่มก็น่าจะสนฟีโรโมนจากแมวสาว 

ส่วนสาวเจ้าก็น่าจะพิศวาสกลิ่นกายจาก

ชายหนุ่ม แต่แล้วเหตุใดทั้งแมวหนุ่ม 

แมวสาวถึงคลั่งไคล้กัญชาแมวไม่ต่างกัน

กลไกกระตุ้นความฟิน
 ม าซา โอะ  มิ ย าซากิ  (Masao  

Miyazaki) นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย

อิวาเตะ (Iwate University) ใช้เวลากว่า

ห้าปีเพื่อศึกษาถึงกลไกของกัญชาแมว 

ที่ทำาให้สัตว์ในตระกูลแมวคล่ังไคล้  เขา

พบว่ากลิ่นที่ดึ งดูดเหล่าแมวเหมียว

นั้นเป็นกลิ่นของสารในกลุ่มอิริดอยด์  

(iridoid) ซึ่งท่ีเจอเยอะในกัญชาแมว คือ 

“เนเพทาแล็กโทน (nepetalactone)”

 แต่ในญี่ปุ่น จะมีพืชอีกประเภทที่ 

ส่งผลกับพฤติกรรมแมวได้ไม่ต่างจาก

กัญชาแมว เรียกว่า ซิลเวอร์ไวน์ (silver 

vine) - ผมลองเซิร์ชดูเจอว่าในไทยมีขาย

ในชื่อ “มาทาทาบิ”

 ในมาทาทาบิหรือซิลเวอร์ ไวน์ก็มี 

สารพวกอิ ริดอยด์ เช่นกัน  แต่ เ ป็น  

“เนเพทาแล็กทอล (nepetalactol)” ซึ่ง

สามารถเอามาใช้หลอกล่อแมวได้ไม่ต่าง

จากกัญชาแมว แมวชื่นชอบสารอิริดอยด์ 

พวกนี้มาก ถ้าเจอจะเข้าไปเลีย ไปไซ้ 

ไปไถ ไปถู ผลจากการตรวจเลือดแมว 

ที่ ได้รับสารเข้าไปพบว่าระดับฮอร์โมน 

บีตาเอนดอร์ฟินส์นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็น

ได้ชัด 
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 บีตาเอนดอร์ฟินส์เป็นฮอร์โมนแห่ง 

ความสุข ร่างกายจะหลั่งออกมาทำาให้เข้า 

สูส่ภาวะสขุกายสบายอรุา ซึง่ฮอร์โมนนีจ้ะ 

ไปจับกับโปรตีนตัวรับโอปิออยด์ (opioid 

receptor) กระตุ้นการทำางานของระบบ 

โอปอิอยด์ในเซลล์ในระบบประสาท ทำาให ้

รา่งกายรูส้กึฟนิ อาจจะแนวๆ เหมอืนเมายา 

นิดๆ เพราะที่จริงยาเสพติดหลายชนิด

อย่างฝิ่น มอร์ฟีน หรือเฮโรอีนก็ออกฤทธิ์

ผ่านระบบโอปิออยด์เช่นกัน   

 การทดลองเอาสารเนเพทาแล็กทอล

ไปทดลองกับสัตว์ ในตระกูลแมวอ่ืนทั้ง

แมวปา่ (feral cat) แมวลงิซ ์(lynx) เสอืดาว  

(leopard) และจากัวร์ (jaguar) พบว่า 

ไม่ว่าจะแมวเล็กแมวใหญ่ เนเพทาแล็กทอล 

นั้นได้ผลอย่างชะงัด แต่กับสุนัขและหนู 

กลับไม่เวิร์กแม้เพียงนิด ! 

 เป็นไปได้ว่าแมวและมวลหมู่เพื่อน

พอ้งนอ้งพีข่องพวกมนัอาจจะพฒันากลไก

การรับกลิ่นที่จำาเพาะต่อเนเพตัลแลคตัล

มาแล้ว ผ่านวิวัฒนาการอันเชื่องช้าและ

ยาวนาน

 มาซาโอะเชื่อว่าแค่เพียงทำาให้ฟิน

คงไม่พอ ที่จริงแล้วมันน่าจะมีเหตุผลท่ี

ดีกว่าน้ีมาอธิบายว่าทำาไมสัตว์ในตระกูล

แมวถึงได้คล่ังไคล้ไหลหลงกัญชาแมว 

(และซิลเวอร์ไวน์) ได้มากขนาดนี้ หรือว่า  

อิริดอยด์จะมีประโยชน์อื่นที่ทำาให้แมว

สามารถดำารงชีวิตอยู่รอดหรือสืบพันธุ์

ได้ดีขึ้น

โคโลญจน์สยบยุงของ
น้องแมว
 กญัชาแมวเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

ในหมู่ทาสแมว เพราะเป็นสมุนไพรที่เป็น

เลิศในด้านการกระตุ้นความฟินในแมว 

แต่ทว่าบางคนอาจจะเอามาชงเป็นชา  

เอามาหมักเนื้อให้นุ่ม หรือแม้แต่เอา

มาใช้เป็นตำารับยาสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อ 

ลดไข้ บรรเทาหวัด ตะคริว และอาการ

ปวดหัวไมเกรน  

 คริส ปีเตอร์สัน นักกีฏวิทยาจาก

ดอกกัญชาแมว สีม่วงสดใส

หน้าตาออดอ้อนของน้องแมวที่ทำาให้ทาสแมวต้องยอมไปหากัญชาแมวมาปรนเปรอ
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กรมป่าไม้และการเกษตร สหรัฐอเมริกา 

(US Department of Agriculture Forest  

Service) ในตอนที่ เป็นนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ

ไอโอวา (Iowa State University) ไดค้้นพบ 

คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดกัญชาแมว 

“เนเพทาแล็กโทน” ในการไล่แมลง 

 การทดลองของคริสพบว่า เนเพทา

แล็กโทนจากกัญชาแมวสามารถตะเพิด 

ยุงลายให้หลีกหนีหายไปไกลๆ ได้ดีกว่า

สาร DEET ที่เป็นองค์ประกอบหลักของ 

ยากันยุงที่วางขายกันทั่วไปถึง 10 เท่า 

แถมการสกัดสารออกฤทธิ์ออกมายัง 

ง่ายอีก

 “ถ้าจะสกัดน้ำามันเนเพทาแล็กโทน 

ห้องปฏิบัติการเคมีธรรมดาในโรงเรียน

มัธยมก็น่าจะกลั่นมันออกมาได้ และถ้า

อยากเพิ่มปริมาณการสกัดให้ได้เยอะๆ  

ในระดับอุตสาหกรรม ก็ไม่ได้ยากเย็น

อะไร” คริสให้สัมภาษณ์

 มาซาโอะสนใจคุณสมบติัพิเศษนี ้และ

สงสัยวา่เนเพทาแลก็ทอลทีข่าสกดัไดจ้าก

ต้นซิลเวอร์ไวน์ จะมีฤทธิ์ไล่ยุงได้ เหมือน

กับน้ำามันกัญชาแมวหรือไม่ 

 เขาจึงเอาเนเพทาแล็กทอลไปหยอด

ให้น้องแมวในห้องทดลอง ผลเป็นที่น่า

ตื่นเต้นมาก เพราะยุงลายจำานวนมาก

จะพยายามไม่เฉียดใกล้แมวท่ีหยอด 

เนเพทาแล็กทัล แต่กระนั้นก็ยังพอมี 

ส่วนน้อยที่ยังเข้าไปเกาะน้องแมวอยู่บ้าง

 ทีท่ำาใหม้าซาโอะนัน้ต่ืนเต้นยิง่กว่าเดมิ  

คือ การถูไถของแมวไปกับใบกัญชาแมว 

หรือซิลเวอร์ไวน์ นั้นเพียงพอแล้วที่จะ

ทำาให้ยุงหลีกหนีไปอยู่ห่างๆ 

 “พฤติกรรมการคล่ังไคล้กัญชาแมว

ของน้องแมว น่าจะเป็นพฤติกรรมที่มีจุด

มุ่งหมายชัดเจน” มาซาโอะคาดเดา 

 อย่างน้อยก็ไล่ยุงได้ชะงัด !

แมวเป็นสัตว์ผู ้ล่า มีฝีเท้าย่องเบา และอาจล่าเหยื ่อโดยการซุ ่มจู ่โจม
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 สัตว์ ในตระกูลแมวล้วนเป็นนักล่า 

ที่มีสัญชาติญานในการล่าอย่างเต็มเปี่ยม 

พวกมันจะย่องอย่างเงียบเชียบ หรือ 

ซุ่มซ่อนในพงหญ้าที่รกชัฏเพื่อเตรียม

กระโจนเข้าจู่ โจมเหยื่อโชคร้ายที่ ไม่รู้  

อิโหน่อิเหน่อย่างหวังผล

 กลิ่นหอมของกัญชาแมวบนขน 

จะช่วยทำาให้พวกมันปลอดภัยจากยุงร้าย 

ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อท่ีมียุง

เป็นพาหะ

 การกระตุ้นตัวรับโอปิออยด์ในระบบ

ประสาท โดยกัญชาแมวน่าจะช่วยทำาให้

แมวผู้ล่ารู้สึกมีความสุข ฟิน ไม่ต้องคอย

สะบัดหัวหู และคอยปัดยุง เหลือบ ริ้น ไร  

และแมลงชวนรำาคาญอื่นๆ พวกมันจะ

สามารถซุ่มซ่อนรอล่าอย่างนิ่งสงบได้แม้

จะมีแมลงจอมตื๊อบางตัวที่ไม่แยแสกลิ่น

กัญชาแมว และยังคงทู่ซี้ก่อกวน บินว่อน

วุ่นวายอยู่ใกล้ๆ มัน 

 ความอดทนอดกล้ันจะทำาให้พวกมัน

ล่าเหยื่อได้เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

 อย่างไรกต็าม ยงัไมไ่ดมี้การทดลองใด

ที่จะชี้ขาดว่าแมวจะสนใจฝั่งไหนมากกว่า 

ระหว่างกัญชาแมวกับเหยื่ออันโอชะ

บทต่อยอดของความฟินนน น น
 สำาหรับการต่อยอด ทั้งคริสและ 

มาซาโอะต่างก็มี ไอเดียคล้ายๆ กัน

คืออยากจะเอาสารสกัดอิริดอยด์จาก 

กัญชาแมวและซิลเวอร์ไวน์มาทดลอง 

ทำ า เ ป็นโรลออนหรือสเปรย์กันยุ ง ท่ี

สามารถนำามาใช้กับคนได้

 และนี่ คงเ ป็นอีกหนึ่ ง  ตั วอย่ าง 

งานวิจัยต้นน้ำาที่หลายคนอาจจะมองว่า

เป็นงานวิจัยบนหิ้ง แต่ในความเป็นจริง

อาจจะแปรเปลีย่นผนักลายเปน็นวัตกรรม

ต่อยอดข้ึนมาให้คนได้ ใช้ประโยชน์จริงๆ 

ในอนาคตกันใกล้

 และเมื่อวันนั้นมาถึง คงไม่ใช่แค่แมว

ที่จะรู้สึก “ฟิน” !
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ห้องภาพ 
สัตว์ป่าไทย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกา
Corvus macrorhynchos

อีกาเป็นนกท่ีมีขนาดกลาง อาศัยอยู่ได้
เกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี ท้ังในเมืองจนถึง
ป่าใหญ่ เป็นนกท่ีออกหากินแต่เช้าตรู่
และกลับรังหรือแหล่งอาศัยในเวลา
เย็นถึงค่ำา อาหารท่ีกินมีหลากหลาย 
เช่น ข้าวสุก ผลไม้ แมลง ซากสัตว์ กบ 
เขียด อีกาในประเทศไทยเป็นนกท่ีถูก
นกกาเหว่าลักลอบแอบวางไข่ให้ฟักมาก
ท่ีสุด จนเป็นท่ีมาของกลอนกล่อมเด็ก 
“กาเอ๋ยกาเหว่า ไข่ให้แม่กาฟัก แม่กาก็
หลงรัก นึกว่าลูกในอุทร...”
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ที่มาภาพ: นิตยสาร Omni

สาระวิทย์
ในศิลป์

  สาระวิทย์
ในศิลป์

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Facebook : I-see Warisa Jaidee

16 

แมว ขนมปังปิ้ง
และฟิสิกส์

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาฉันไป 

อาศั ยอ ยู่ บ้ าน เพื่ อน ใน

เมือง Newport เพื่อนได้เลี้ยงแมวไว้สองตัว  

หลังจากทีฉ่นัใชเ้วลาชว่งพกัทำารายงานฟสิกิส์

ไปเล่นกับพวกมัน ฉันก็คิดขึ้นมาได้ว่าสัตว์

เลีย้งนา่รกัๆ อย่างแมวนีมี่ความสำาคญัตอ่วชิา

ฟิสิกส์อยู่เหมือนกัน เพราะในหลายครั้งฉัน

มักอ่านเจอเรื่องราวนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังใน

อดีตที่หยิบยกแมวเป็นตัวช่วยอธิบายทฤษฎี

ยากๆ ไม่ว่าจะด้วยความน่าเอ็นดูที่ช่วยทำาให้

วิชาฟิสิกส์ที่ยากดูน่าเรียนขึ้น หรือจะเป็น

ความบงัเอญิกต็าม “แมว” ก็ไดก้ลายเป็นสว่น

หนึ่งในการเรียนฟิสิกส์ไปแล้ว มันเป็นเรื่อง 

น่าสนใจปนขำาขันท่ีฉันอยากจะมาแชร์ให้ฟังกัน 

 แต่ขอบอกก่อนว่า การทดลองที่จะ 

กล่าวถึงต่อไปน้ีเป็นการทดลองทางความคิด 

ท่ีไมเ่คยเกิดข้ึนและไมส่ามารถเกดิขึน้ในชวีติ

จริงได้ ฉันจึงขอเตือนว่าเพื่อความปลอดภัย

ของเจ้าแมวแล้ว อย่าได้ไปทดลองทำาล่ะ !
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Buttered Cat Paradox
 เริ่มจากแมวท่ีโผล่มาในคาบเรียน

เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของฉนักค็อื buttered  

cat หรือ เจ้าแมวทาเนย ของคุณจอห์น  

ฟราซ ี(John Frazee) ศิลปนิชาวอเมรกินั 

เจา้ของเรือ่งสัน้เชิงวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บ 

รางวลัชนะเลศิ และเผยแพรใ่นนติยสาร 

วิทยาศาสตร์ Omni เมื่อปี ค.ศ. 1993 

(สามารถเข้าไปอ่านนิตยสารฉบับเต็ม

ได้ที่ : http://www.housevampyr.

com/training/library/books/omni/

OMNI_1993_07.pdf) 

 เรือ่งสัน้ของคณุฟราซท่ีีสง่ประกวด 

แสดงถึงความย้อนแย้ง พร้อมปัญหาที่

ทำาเอาหลายๆ คนปวดหัวปนหัวเราะไป

ตามๆ กัน เนื้อหามีอยู่ว่า

 “เมื่อแมวถูกปล่อยลงจากที่สูง มัน

จะลงจอดบนเท้าของมันเสมอ และ

เมื่อขนมปังปิ้งทาเนยถูกปล่อยลงจาก

ที่สูง ขนมปังก็จะลงจอดโดยหันหน้า 

ที่ทาเนยลงแปะพื้นเสมอ ถ้าหากเรา

ทดลองผูกขนมปังทาเนยติดไว้บนหลัง

แมวโดยให้ด้านเนยหันออก แล้วปล่อย

ทัง้คูล่งจากทีส่งูดว้ยกนั ทัง้สองจะหมนุ

ไปเร่ือยๆ อยูก่ลางอากาศเหนอืพืน้ดนิและ

ไม่มีวันลงจอดด้านใดด้านหนึ่ง คุณฟราซี 

ยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่า หากสามารถจัดการ 

จับคู่แมว-ขนมปังทาเนยแผ่นขนาดใหญ่

ยักษ์ ก็จะสามารถใช้สร้างรถไฟฟ้าราง

เดีย่วความเรว็สงู (high speed monorail) 

จากนวิยอร์กไปชคิาโกไดเ้ลยทเีดยีว !” ใน

ภายหลงัคำาพดูตดิตลกของคุณฟราซไีดร้บั

ความสนใจเปน็อยา่งมาก และนักวชิาการ

หลายคนได้พยายามที่จะหาคำาตอบต่อ

ปัญหาสุดย้อนแย้งนี้ ทำาให้กลายมาเป็น

ปฏิทรรศน์ชื่อดังเรียกว่า ปฏิทรรศน์แมว

ทาเนย (Buttered cat paradox) 

 ภาพดา้นลา่งนีจ้ะอธบิายเหตกุารณ์ให้

เห็นกันชัดๆ ไปเลยว่า ที่แมวและขนมปัง

ไม่ยอมตกพ้ืน เป็นเพราะด้านทาเนยกับ

เท้าท้ังสีข่องแมวแยง่กนัเปน็ดา้นลา่ง ดว้ย

ความย้อนแย้งของคำากล่าวทั้งสอง ทำาให้

ผลักกันไปมาและหมุนอยู่เหนือพ้ืนดินไป

อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

 แนน่อนวา่การทดลองนี้ไมไ่ดย้ดึหลกั

ฟิสิกส์ตามจริงตั้งแต่แรกแล้ว แต่ถ้าเรา

มองข้ามไป การทดลองทางความคิดนี้ก็

ดูสมเหตุสมผลไม่น้อย เมื่อแรงที่ต้านกัน

ไปมาของแมวและหน้าเนยของขนมปัง  

ก่อให้เกิดสมดุลที่นำาไปสู่การเคลื่อนที่ 

แบบไม่มีวันหยุด (perpetual motion) 

ใครจะไปคิดว่าการ์ตูนและมุกตลกนี้  

ได้มาจุดประกายเป็นคำาอธิบายที่ช่วย

ให้เราเข้าใจหลักการแรงต้านแรงโน้ม

ถว่ง (antigravity) ทีท่ำาใหว้ตัถใุดๆ อยูใ่น 

จุดสมดุล (steady state) ซึ่งแต่เดิม

เรื่องนี้เป็นทฤษฎีฟิสิกส์ที่เข้าใจได้ยาก 

และยากที่จะยอมรับด้วย เนื่องจากยัง

ไม่มีใครเคยพบเห็นสถานการณ์น้ีจริงๆ 

จนบางครั้งมักถูกเข้าใจผิดกับสมดุล

แรงและแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสภาวะวัตถุ

ไร้มวลในวงโคจร แต่จริงๆ คืออนุภาค

สมมติที่มี คุณสมบัติตรงกันข้ามกับ

อนุภาคดึงดูดที่ก่อให้เกิดแรงโน้มถ่วง 

พอเอามาเล่าด้วยแมวแล้วทำาให้ศัพท์ที่

ฟงัแลว้งงๆ กลบัดนูา่สนกุและเหน็ภาพ

ชัดขึ้นว่าเป็นคนละอย่างกับส่ิงที่เกิดใน

การตกแบบอสิระอยา่งสิน้เชงิ จงึกลาย

เป็นปฏิทรรศน์ชื่อดังชวนให้คิดแก้กัน

ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ต่างๆ 

ที่ี�มาภาพ: WikiWorld วาดโดย Greg Williams
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Cat vs Weightlessness
 แมวที่ฉันได้รู้จักถัดไป ปรากฏใน

คลิปการทดลองที่ได้รับความสนใจไม่

แพ้วิดีโอขำาขันของแมวที่เป็นที่นิยมอยู่

แล้ว บางคนอาจเคยเห็นผา่นตามาบา้ง 

นั่นคือการทดลองบนเครื่องบิน C-131 

อากาศยานแรกทีถ่กูใชเ้ป็นเท่ียวบินแรง

โนม้ถ่วงต่ำาสำาหรบัการฝกึนกับนิอวกาศ 

เพ่ือเตรียมพร้อมสู่โครงการเมอร์คิวรี

ของนาซา (Project Mercury) ซึ่งนำามา 

ใ ช้ทดสอบผลกระทบของสภาวะ

ไร้น้ำาหนักต่อแมวและนกพิราบ ใน  

Bioastronautics Research หรือ งาน

วจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัชวีวทิยา พฤตกิรรม  

และการแพทย์ที่ควบคุมมนุษย์ และ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมการ

บินในอวกาศ 

 โดยในคลิปนี้แมวถูกปล่อยลงจาก

ที่สูงบนเที่ยวบินแรงโน้มถ่วงต่ำา เพื่อ

พิสูจน์คำากล่าวที่ ว่าแมวตกจากท่ีสูง

จะลงจอดบนสี่เท้าของตนเสมอ ว่า

จะเป็นเช่นนั้นอยู่หรือไม่ในสภาวะไร้ 

น้ำาหนัก ? การทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้

แรงโนม้ถ่วงทีมี่ตอ่การปรับตวั และการ

กำาหนดทิศทางของร่างกายสิ่งมีชีวิต 

ผลสรุปว่าในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำาได้

ทำาให้ร่างกายของแมวสูญเสียการตอบ

สนองแบบรีเฟลกซ์ต่อทิศทางในการ

พลิกตวักลบัมาลงจอดบนเท้าอย่างท่ีทำา

บนโลก ในคลิปได้ถ่ายทอดพฤติกรรม

อันน่าเอ็นดูปนมึนงงของแมวที่ตอบ

สนองต่อสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำาให้เรา

ได้ดูกัน อย่างไรก็ตามเจ้าแมวหรือสิ่งมี 

ชีวิตอื่นๆ ที่ถูกนำามาทดลองมีโอกาส 

ตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดหรือบาดเจ็บได้  

ในปัจจบุนัเราเลยเลีย่งการทดลองกับสตัว์  

เพือ่ความปลอดภยัของพวกมนั ลองเข้าไป 

ชมคลิปน้ีได้ท่ี https://youtu.be/O9XtK6R1QAk

Schrödinger's Cat
 และอีกหนึ่งแมวท่ีขาดไม่ได้เลยใน

การศกึษาฟสิกิสค์วอนตมั นัน่คอืแมวของ

ชเรอดิงเงอร์ (Schrödinger's cat) เมื่อ

ปี ค.ศ. 1935 คุณแอร์วิน ชโรดิงเงอร์  

(Erwin Schrödinger) นักฟิสิกส์ชาว 

ออสเตรียเจ้าของการทดลองทางความคิดน้ี  

ได้พูดถึงการทดลองสมมติที่ ให้แมว 

ตัวหนึ่งถูกขังไว้ ในกล่องที่ปิดสนิทซึ่งใน

กล่องใบนั้นมีสารกัมมันตรังสีและขวด

บรรจุไอพิษอยู่ด้วย หากสารกัมมันตรังสี

เกิดการสลายตวั จะไปทำาใหก้ลไกในกลอ่ง

ไปทำาขวดบรรจุไอพิษแตกออก ส่งผลให้

แมวตายในที่สุด 

 อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีสารกัมมันตรังสี 

นั้ น จ ะสลายตั วมี เพี ย ง  50% นั่ น

หมายความว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าแมว

ในกลอ่งนัน้จะมสีภาพเปน็หรอืตายจนกวา่

เราจะเปิดกล่องออกดูและตรวจสอบ ซึ่ง

การเปิดกล่องอาจจะเป็นการไปรบกวน

ระบบและอาจทำาให้สถานะที่จะเป็นไป

ได้ของแมวตัวน้ีเหลืออยู่เพียงแค่อย่าง

เดียวคือเป็นหรือตายเท่าน้ัน อย่างละ

ครึ่งๆ โดยที่แมวจะเปลี่ยนไปมีสถานะ

อยา่งใดอยา่งหนึง่โดยฉบัพลนัในขณะที่

เราเปดิกลอ่งออกดเูทา่นัน้ เปรยีบไดก้บั

หลักกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งอนุภาคใน

ระดับที่เล็กกว่าอะตอมเช่นอิเล็กตรอน

จะสามารถอยู่ในหลายสถานะ หรือ

อยู่ในระดับพลังงานที่แตกต่างกันได้

ในคราวเดียวกัน (superposition) แต่

อนุภาคนั้นจะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะใด

สถานะหนึ่งอย่างฉับพลันหรือท่ีเรียกว่า  

ควอนตัมลีป (quantum leap) ใน

เวลาขณะที่ผู้ทดลองเริ่มลงมือตรวจวัด

สังเกตการณ์เท่านั้น 

 แต่ปัจจุบันนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์

จากมหาวทิยาลยัเยลของสหรฐัอเมรกิา 

ได้ทำาการทดลองตรวจจับสัญญาณ

อนุภาคโดยใช้วิธีสังเกตการณ์ทางอ้อม

ผ่านคล่ืนไมโครเวฟ และโต้ทฤษฎีแมว

ของชเรอดิงเงอร์ว่า “ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นไม่ใช่การกระโดดข้ามสถานะ

อย่างฉับพลัน แต่เป็นการเลื่อนไหล

เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็วในพริบตาจนทำาให้รู้สึกเหมือน 

กับว่าเป็นการก้าวกระโดดนั่นเอง”
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Purrfect Cat Ratio
 ปิดท้ายด้วยแมวที่บ้านเพื่อนท่ีฉัน 

ขอเรียกวา่ golden cat ratio เปน็ภาพถา่ย

ที่ฉันตื่นมาเจอและพบว่า ท่านอน 

ของเจ้าแมวน้ันเป็นโค้งสวยตามก้นหอย 

ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำา (golden 

rectangle) 

 อัตรา ส่วนทองคำ ามี ค่ า เท่ ากับ 

1.61803 และถูกพูดถึงมากท้ังในวิทย์  

คณิต และศิลป์ และยังถูกนำามาใช้

คำานวณเชิงสถาปัตยกรรมอีกด้วย ค่านี้

คำานวณมาจากอตัราสว่นระหวา่งคา่ของ

ลำาดับฟีโบนัชชี 2 ค่าที่ติดกัน 

 ตัวอย่างการคำานวณอัตราส่วน

ทองคำาจากลำาดับฟีโบนักชี 0,1,1,2,3, 

5,8,13,21,34,55,...

 5:3 = 1.67

 8:5 = 1.6

 13:8 =1.625

 21:13 = 1.615
.
.

.

 ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

 จะเห็นว่าค่าที่ได้ออกมาใกล้เคียง

กับอัตราส่วนทองคำาและพบได้ ใน

ธรรมชาติทั่วไป ไม่แปลกเลยท่ีว่าทำาไม

ตัวเลขและสัดส่วนนี้ถึงถูกยกให้เป็น

สดัสว่นแหง่ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ แลว้

เพื่อนๆ ล่ะเห็นด้วยกับฉันไหม ! 

 ฉันหวังว่าเรื่องของแมวที่กล่าว

มาข้างต้นจะช่วยทำาให้วิทยาศาสตร์ท่ี

น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมา

สำาหรับใครหลายๆ คนนะ แล้วพบกัน

ใหม่ฉบับหน้า

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
- https://news.yale.edu/2019/06/03/

physicists-can-predict-jumps-schro-
dingers-cat-and-finally-save-it)

- h t tps : / /www.bbc .com/tha i / fea-
tures-48515935

ภาพสี่เหลี ่ยมผืนผ้าทองคำาที ่ฉันพบในแมว Kuro, ถ่ายที ่ Newport

ภาพแสดงความยาวด้านของสี่เหลี ่ยมจัตุรัสภายในสี่เหลี ่ยมผืนผ้าทองคำา
ที่ี�มาภาพ: https://www.mathsisfun.com/numbers/fibonacci-sequence.html

 ขดก้นหอยในส่ีเหล่ียมผืนผ้าทองคำา 

นี้สร้างขึ้นโดยอัตราส่วนทองคำา (golden  

ratio) และประกอบข้ึนจากส่ีเหลี่ยม

จัตุรัสความยาวด้านตามลำาดับฟีโบนัชชี  

(Fibonacci sequence; 0,1,1,2,3,5, 

8,13,21,34,55,...) 

สาระวิทย์
ในศิลป์
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เปิดโลก
นิทานดาว

พงศธร กิจเวช (อัฐ) 
Facebook: คนดูดาว stargazer 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อ แกนิมีด (Ganymede)  
แห่งเมืองทรอย (Troy) เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่รูปงามที่สุด 

 วันหนึ่งขณะที่แกนิมีดกำาลังต้อนฝูงสัตว์อยู่บนภูเขา เทพเจ้าซูส (Zeus) ผู้เป็นราชา 
แห่งทวยเทพทั้งหลายได้เห็นแกนิมีดก็เกิดหลงรักขึ้นทันที 
 ซูสได้แปลงร่างเป็นนกอินทรีตัวใหญ่บินลงมาโฉบพาตัวแกนิมีดขึ้นไปอยู่บนสวรรค์  
แล้วให้แกนิมีดทำาหน้าที่รับใช้ซูสโดยเป็นผู้ถวายพระสุธารสหรือถวายน้ำา (cupbearer) 

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำา 
ที่มาของเดือนกุมภาพันธ์   

ภาพ Ganymede abducted by Jupiter  
วาดโดย Eustache Le Sueur ปี ค.ศ. 1646- 
1647 ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée  
du Louvre) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ที่ี�มาภาพ Wikimedia https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Eustache_Le_
Sueur_-_The_Abduct ion_of_Gany-
mede_by_Jupiter,_1644.jpg
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เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพแกนิมีดกำาลังเทสุราให้ซูส เป็นภาพบนเหยือกศิลปะกรีก 490-480 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 2,501-2,511 ปีก่อน ปัจจุบันอยู่ที ่ Metropolitan 
Museum of Art เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(mythology) 

 แกนมิดีไดก้ลายเปน็กลุม่ดาวคนแบก
หม้อน้ำา (Aquarius อ่านว่า อแควเรียส) 
ที่มาของเดือนกุมภาพันธ์ 
 คำาวา่ “กมุภาพันธ”์ มาจากคำาวา่ “กมุภ”์  
แปลว่า หมอ้ กบัคำาว่า “อาพนัธ”์ แปลวา่ ผกู  
รวมกันแปลตรงๆ ว่า ผูกหม้อ หมายถึง  
ด วงอาทิตย์เค ล่ือน ท่ีมา ถึงหม้อหรือ 
ราศีกุมภ์ 

 ชื่อเดือนกุมภาพันธ์ภาษาอังกฤษคือ 
February มาจากภาษาละตนิวา่ februa แปล
ว่า ทำาให้บริสุทธิ์ เป็นเทศกาลของชาวโรมัน
ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 
 เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีจำานวน
วันน้อยที่สุดคือ ปกติมี 28 วัน และทุกๆ  
4 ปีจะเพิม่อีก 1 วัน เป็น 29 วัน ขณะที่เดอืน
อื่นๆ มี 30 หรือ 31 วัน คงที่ ไม่มีการเพิ่มวัน
ทุก 4 ปี เหมือนเดือนกุมภาพันธ์ 

 ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน เรียกว่า  
ปกติสุรทิน (common year) ปีที่เดือน
กุมภาพันธ์มี 29 วัน เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน 
(leap year) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกว่า 
อธิกวาร (leap day) คำาว่า “อธิก” แปลว่า 
เพิม่ คำาวา่ “สรุทนิ” และ “วาร” แปลว่า วนั 
 ปีอธกิสรุทนิทีเ่ดอืนกุมภาพันธม์ ี29 วนั  
จะเป็นปี ค.ศ. ที่ 4 หารลงตัว ล่าสุดคือปีที่
แลว้ ค.ศ. 2020 ครัง้ตอ่ไปคอืป ีค.ศ. 2024
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 มีข้อยกเว้นคือปีที่ 100 หารลงตัว ไม่ต้องเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
ตัวอย่างเช่นปี ค.ศ. 1900 จะไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และยกเว้นอีก
ทีว่าถ้า 400 หารลงตัวให้มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เช่นปี ค.ศ. 2000 จะมี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
 สาเหตุที่ต้องเพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจาก 1 ปี โลกหมุน 
รอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลาประมาณ 365.2422 วัน หรือคิดเป็น  
365.25 วัน แต่ปีปกติมี 365 วัน ดังนั้นทุก 4 ปี จะมีจำานวนวัน 
เพิ่มมาอีก 1 วัน จึงจำาเป็นต้องปรับเพิ่มวัน มิเช่นนั้นฤดูกาลและ 
วันสำาคัญทางดาราศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น วันวิษุวัต) จะคลาดเคลื่อน 
ไปเรื่อยๆ 

 บุคคลสำาคัญผู้ปรับปรุงปฏิทินให้เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์
เปน็ 29 วนั ทกุ 4 ป ีคอื จกัรพรรดโิรมนัชือ่ จเูลยีส ซซีาร ์(Julius 
Caesar) เรียกว่า ปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) เริ่มใช้ตั้งแต่ 
ปีที่ 45 ก่อนคริสตกาล ที่เลือกเพ่ิมวันที่ 29 กุมภาพันธ์  
เนือ่งจากเดมิเดอืนกมุภาพนัธเ์ปน็เดอืนสดุทา้ยของป ี(วนัปใีหม่
เดิมของชาวโรมันคือวันที่ 1 มีนาคม)  
 ตอ่มาสมเดจ็พระสนัตะปาปากรกิอรทีี ่13 (Pope Gregory  
XIII) ได้ปรับปรุงปฏิทินจูเลียนให้ถูกต้องมากขึ้น เรียกว่า 
ปฏิทินกริกอเรียน (Gregorian calendar) เป็นปฏิทินที่เราใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1582 

ภาพ รูปสลักหินอ่อนจู เลียส ซีซาร์ ประมาณ 50-40 ปีก่อน
คริสตกาล หรือ 2,061-2,071 ปีก่อน พบที่ เมือง Tusculum 
ประเทศอิตาลี ปัจจุบันอยู่ที ่พิพิธภัณฑ์เมืองตูริน (Turin หรือ 
Torino) ประเทศอิตาลี 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar 

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพดวงอาทิตย์อยู ่ ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำา วันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 
ที่ี �มาภาพ แอป Celestron SkyPortal 
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 ย้อนกลับมาเรื่องแกนิมีด เมื่อกาลิเลโอ (Galileo Galilei)  
นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี พบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี  
4 ดวง เมื่อปี ค.ศ. 1609-1610 เรียกกันว่า ดวงจันทร์ของ 
กาลิเลโอ (Galilean moons) และชื่อดวงจันทร์ดวงหนึ่ง 
นั้นคือ แกนิมีด ตั้งโดยนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ  
ซีมอน มารีอุส (Simon Marius) 
 การค้นพบดวงจันทร์ของกาลิเลโอเป็นหลักฐานสำาคัญที่
เปลีย่นความเชือ่จากเดมิเชือ่เคยเชือ่กนัวา่ โลกเปน็ศนูยก์ลาง
จกัรวาล ดาวทกุดวงโคจรรอบโลก แตก่าลิเลโอพบว่าดวงจันทร์ 
ของดาวพฤหัสบดีน้ันโคจรรอบดาวพฤหัสบดี ไม่ได้โคจรรอบโลก  
ดังนั้นโลกจึงไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล 
 กลุม่ดาวคนแบกหมอ้น้ำาไมมี่ดาวสวา่งมาก อาจมองไมเ่ห็น 
ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เนื่องจากมีมลพิษแสงมาก

ภาพ สมเด็จพระสันตะปาปากริกอรีที ่ 13 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_
Gregory_XIII 

ภาพวาดกาลิเลโอ โดย Justus Susterman  
ประมาณปี ค.ศ. 1640 ปัจจุบันอยู่ที ่พิพิธภัณฑ ์
การเดินเรือแห่งชาติ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 

ภาพ ลายมือของกาลิเลโอในร่างจดหมายปี 
ค.ศ. 1609 มีภาพวาดดวงจันทร์ของดาว
พฤหัสบดี ปัจจุบันภาพนี้อยู ่ที ่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gal i-
leo_Galilei 

ภาพ ดวงจันทร์แกนิมีดของดาวพฤหัสบดี ถ่ายโดยยานอวกาศกาลิเลโอ 
ที่ี�มาภาพ Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(moon) 

เปิดโลก
นิทานดาว
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างน้ีน่ีเอง 

by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

เสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์ 
ไม่ได้ทำาให้แท้งลูก

มีคนส่งมาถามเยอะมาก เกี่ยวกับข่าวชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่ง 
ที่อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ออกมาประท้วงให้ย้าย

เสาสัญญาณโทรศัพท์ออกไป เพราะทำาให้หญิงมีครรภ์แท้งลูก 
บางคนมีอาการใจสั่น ประสาทเสีย จนป่วยจิตเวช แถมเวลา 
ฝนฟา้คะนองฟา้ผา่มา เครือ่งใช้ไฟฟา้ชาวบา้นจะเสยีหายใชก้าร 
ไม่ได้ !!  มันเป็นไปได้หรือ ?!
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างน้ีน่ีเอง 

 ที่บอกว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
ทำาให้เกิดอาการแท้งบุตรนั้น อันนี้ ไม่น่า
จะเป็นไปได้เลยครับ! เพราะเสาส่งที่นั่นก็
ตั้งมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่มีคนแท้งแค่ 
5 คน ไม่น่าจะเป็นนัยสำาคัญที่จะระบุได้ว่า 
เป็นผลมาจากเรื่องของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์
 จริงๆ ต้องไปดูสาเหตุเป็นรายบุคคล
มากกว่า ว่าภาวะแท้งบุตรนั้นเกิดขึ้น
อย่างไร มีความสอดคล้องกันทั้ง 5 คน
หรือไม่ หรือแตกต่างกัน บ่อยคร้ังมีการ 
กล่าวอา้งวา่เสาสง่สญัญาณโทรศพัทท์ำาให้
คนในหมู่บ้านเป็นโรคมะเร็ง แต่พอไปดู 
แ ล้ วก็ พบ ว่ าผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคนนั้ น ก็ มี  
ความแตกต่างกันของการเป็นมะเร็ง  
ไม่ได้มีความสอดคล้องกัน ท่ีจะยืนยันว่า
เป็นอุบัติการณ์ร่วม 
 กรณีที่เกิดอาการใจสั่น ประสาทเสีย 
จนเป็นจิตเวชนั้น ก็เหมือนกันที่ว่าไม่น่า
จะเกิดจากเรื่องเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
รว่มกับฝน ควรจะต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
ไปว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลใด 

 ส่วนเรื่องที่ฟ้าผ่าลงมาที่เสาส่งแล้ว
ทำาให้เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้าของบ้านรอบข้าง 
เสียหายไปด้วยนั้น อันนี้พอเป็นไปได้   
มันเป็นเรื่องของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่  
เกิดขึ้นขณะฟ้าผ่าลงมา และเหนี่ยวนำาไป 
ในอากาศจนช็อตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ อยู่  
ใกล้เคียงได้ ก็ต้องไปดูว่ามีบ้านใครอยู่  
ใกล้กับ เสาในระยะที่ เกินกว่ ากำ าหนด 
หรือเปล่า
 ในทางความปลอดภัยของสัญญาณ
โทรศัพท์ที่มีต่อมนุษย์นั้น สำานักงาน กสทช. 
เคยเปิดเผยไว้ว่า หลังจากมีการร้องเรียน
เรื่องสุขภาพของผลกระทบ เช่น ปวดศีรษะ  
หน้ามืด อ่อนแรง เป็นมะเร็ง ไปยังหลาย 
หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ส่ือสาธารณะ 
หรือแม้แต่ศาลปกครอง กสทช. จึงได้ส่ง
คำาถามเร่ืองน้ีไปท่ีองค์การอนามัยโลก
 ดร.อีมิลี ฟาน เดเวนเตอร์ หัวหน้าคณะ
รังสีวิทยา องค์การอนามัยโลก ได้ตอบกลับ
คำาถาม โดยยืนยันผลการศึกษาช่วงระยะ  
10 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2539-2549 ว่า ไม่มี 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช้ีได้ว่า  

การส่งสัญญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง 
0-300 กิกะเฮิร์ตซ์ จากสถานีฐานและ 
การใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีผลร้ายแรง 
ต่อสุขภาพ
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2553 คณะนัก
วิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก ได้
ศึกษากรณีการส่งคลื่นสัญญาณเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากสถานีฐาน ก็ยังไม่
พบหลกัฐานวา่คลืน่ความถ่ีมผีลต่อสุขภาพ
 และหลังจากน้ันองค์การอนามัยโลก
ยังศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพร่างกาย
กับการปล่อยคลื่นความถี่จากอุปกรณ์ 
ไ ร้ ส ายและสถานี ส่ งสัญญาณคลื่ น
โทรศัพท์ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ ใดๆ  
อีกเช่นกัน (https://www.nbtc.go.th/
News/Press-Center/35501.aspx ข่าว 
14 พ.ย. 2561)
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ดร.ชวลิต วิทยานนท์ และจารุปภา วะสี

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา

ปล�ซิวสมพงษ์	Trigonostigma somphongsi (Meinken,	1958)	อยูใ่นวงศป์ล�ซวิ	 
(Danionidae)	 ในอันดับปล�ตะเพียน	ซิว	ร�กกล้วย	 (Cypriniformes)	 เป็นปล�
เฉพ�ะถิ่นของไทย	 พบเฉพ�ะในลุ่มน้ำ�บ�งปะกงตอนกล�งที่จังหวัดนครน�ยกและ
ปร�จีนบุรี	 เป็น	 1	 ใน	 100	สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่�งยิ่งของโลก	มีสถ�นภ�พต�ม
เกณฑ์	IUCN	Redlist	ระดับโลกใกล้สูญพันธุ์อย่�งยิ่ง	และเป็น	1	ใน	10	ชนิดพันธุ์
ของโครงก�รอนุรักษ์ถิ่นอ�ศัยของพันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคว�มสำ�คัญระดับโลก
ในพื้นที่ภ�คก�รผลิตของประเทศไทย	 โดยเป็นชนิดที่ต้องได้รับก�รอนุรักษ์อย่�ง 
เร่งด่วน	และมีโอก�สสูงม�กที่จะสูญพันธุ์ห�กไม่ดำ�เนินก�รใดๆ

เร่งสำารวจและอนุรักษ์ถิ่นอาศัย
ก่อน “ปลาซิวสมพงษ์” 
จะสูญพันธุ์

เร่งสำารวจและอนุรักษ์ถิ่นอาศัย
ก่อน “ปลาซิวสมพงษ์” 
จะสูญพันธุ์
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ฝูงปลาซิวสมพงษ์ ในธรรมชาติ

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา

ปลาซิ ว ส ม พ ง ษ์ เ ป็ น ป ล า 

ขนาดเล็ก โตเต็มที่ยาว 

ไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร มีความสำาคัญ 

ใ น ฐ านะ เป็ นตั ว บ่ ง ชี้ คุณภ าพและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

ชุมน้ำาที่ดี มีถ่ินอาศัยในหนองบึงในที่ 

ราบต่ำาที่มีพรรณไม้น้ำาหนาแน่น ลำาตัว 

สี เหลืองส้ม มีแถบดำาเส้นตรงเป็น 

แนวยาวข้างลำาตัวและสีจะสดใสขึ้น 

เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ปลาเพศผู้รูปร่าง 

เรียวยาวและขนาดเล็กกว่าเพศเมีย มัก

พบว่ายน้ำาระดับกลางน้ำาหรืออยู่ระหว่าง

พรรณไมน้้ำา กนิอาหารจำาพวกแพลงก์ตอน 

ปลาซิวสมพงษ์ตัวเมีย

ปลาซิวสมพงษ์ตัวผู้
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ชุมชนและการเกษตร การขยายตัวของ

การทำานาแบบอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมี 

และการเปลีย่นพืน้ทีเ่ปน็ชมุชน โดยมกีาร

ประเมินขนาดพื้นท่ีที่พบทั้งหมดในโลก/

ไทย (EOO) และขนาดพื้นที่ถิ่นอาศัยจริง

ในโลก/ไทย (AOO) น้อยกว่า 100 ตาราง

กิโลเมตร โดยปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงาน

ใดที่ทำางานอนุรักษ์หรือมีแผนงานเพื่อ

อนุรักษ์ปลาชนิดนี้

 รายงานฉบับดังกล่าวเสนอให้ทำา 

การวจิยัอยา่งเรง่ดว่น เพือ่สำารวจประชากร  

ถิ่นอาศัย และนิเวศวิทยาของแหล่งที่พบ  

และแหล่งอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในการปล่อยคืน  

เพื่อเป็นแนวทางการอนุ รักษ์ปลาซิว 

สมพงษ์ โดยระบุพ้ืนที่ที่มีประชากรและ

ศักยภาพเชิงอนุรักษ์ คือพ้ืนที่ชุ่มน้ำาใน

ตำาบลท่าเรือ อำาเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก และพื้นที่ ในศูนย์วิจัยข้าว

ปราจีนบุรี (ชวลิต วิทยานนท์, 2562) ซึ่ง

เป็นที่ราบลุ่มต่ำารับน้ำาท่วมตามธรรมชาติ 

(แก้มลิง) ผืนสุดท้ายของลุ่มน้ำาบางปะกง 

ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศใกล้สูญพันธุ์จาก

ที่ราบภาคกลางของประเทศไทย และ

สันนิษฐานว่าเป็นพ้ืนที่ที่พบและถิ่นอาศัย

จริงแหล่งสุดท้ายของปลานี้ในโลก

 น้ำ า จ า กป่ า เ ข า ใ หญ่ แ ล ะแม่ น้ำ า

ปราจีนบุรีจะหลากเข้าท่วมทุ่งนาย่านนี้

เป็นประจำาทกุปใีนเดอืนสงิหาคม-ตลุาคม 

โดยบางจุดลึกเกินกว่า 5 เมตร ปลาที่อยู่

ในหนองบงึขนาดเลก็และคลองธรรมชาติ

ท่ีกระจายอยู่ทั่วไปจะว่ายเข้าไปในทุ่งน้ำา

หลากกว้างใหญ่เพ่ือหาอาหาร ผสมพันธ์ุ 

และวางไข่ ข้าวในนาเริ่มออกรวง คนทำา

บ่อปลาก็สูบน้ำาหลากซึ่งเป็นน้ำาดีมาใส่

บ่อเลี้ยงปลาที่ผึ่งแห้งรอไว้ และปล่อย

ลกูปลาลงเลีย้ง  เมือ่น้ำาเริม่ลดจากทุง่และ

ไหลกลับสู่ลำาน้ำาธรรมชาติในช่วงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม จะเป็นมหกรรม

จับปลาที่ว่ายออกจากทุ่งเพ่ือทำาปลาร้า 

ปลาส้ม ซึ่งเป็นสินค้าของฝากสำาคัญของ

ย่านนี้ 

 ในช่วงหน้าแล้งเดือนมกราคม-

เมษายน พืน้ทีส่ว่นใหญก่ลายเปน็ทุง่หญา้ 

มกีารเผาตอซงัและไถนาเพือ่เตรยีมหว่าน

เมล็ดข้าวรุ่นต่อไป พร้อมๆ กับเป็นช่วง 

จับปลาในบ่อขาย ส่วนปลาธรรมชาติ

จะกลับไปอยู่ในหนองบึงและคลองตาม

ธรรมชาติ บางส่วนว่ายลึกลงไปอยู่ในรูปู 

รูหนู ฯลฯ ที่อาจเชื่อมกับแหล่งน้ำาใต้ดิน 

และเมื่อถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม เมล็ดข้าวจะเริ่มงอกและ

เติบโต บ่อปลาที่จับปลาขายหมดแล้วก็

ปล่อยแห้งเพ่ือรอน้ำาหลากมาเติมรอบ

ใหม ่และปลาทีอ่ยูใ่นคลองหนองบึงกเ็ร่ิม

โต รอเวลาทีจ่ะวา่ยเขา้ทุง่เม่ือน้ำาหลากมา

อีกครั้ง

 เนือ่งจากพืน้ทีส่ว่นใหญท่ำาการเกษตร 

แบบไม่ใช้สารเคมี ระบบนิเวศจึงยังมี

ความหลากหลายตามธรรมชาติตาม 

ห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ ทั้งพืชและสัตว์ 

ในน้ำาและในทุง่ ในพ้ืนทีพ่บปลาราว 70 ชนดิ  

และยั งพบปลาที่ เคยถูก เข้ า ใจว่ ามี  

เฉพาะในลุ่มน้ำ าโขงถึง 2 ชนิด คือ 

ปลาซิวแคระ 3 จุด และปลาหางกรรไกร

เล็ก และยังพบแมลงน้ำา สัตว์น้ำาต่างๆ

จำานวนมาก ในฤดูฝนอุดมสมบูรณ์ด้วย 

กบเขียด เม่ือน้ำาเริ่มลดจะมีหนู งู และ

นกน้ำาจำานวนมาก รวมทั้งนกนักล่าอพยพ

สัตว์ขนาดเล็ก แม่ปลาวางไข่ครั้งละ

ประมาณ 8-10 ฟอง ซึ่งถือว่าน้อยมาก

เมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่น โดยแปะติดกับ

ใบของพชืน้ำา และฟกัเปน็ตวัราว 2 วนั มัก

พบปะปนอยู่กับปลาซิวขนาดเล็กชนิดอื่น

ในถ่ินอาศัยเดียวกัน แต่พบจำานวนน้อย

กว่ามาก โดยถิ่นอาศัยเดิมน่าจะอยู่ใน 

พื้นที่ชุ่มน้ำาที่เป็นหนองบึงที่มีพรรณไม้

น้ำาหนาแน่นที่เคยมีท่ัวในภาคกลางตอน

ล่าง แต่ปัจจุบันถ่ินอาศัยเช่นนี้หายไป

มากกว่า 95%

 ข้อมูลเก่ียวกับปลาซิวสมพงษ์มีน้อย

มากในทุกมิติ เนื่องจากพบได้น้อยใน

แหล่งน้ำาธรรมชาติ และขยายพันธุ์ ได้

น้อยในที่เพาะเลี้ยง โลกรู้จักปลาชนิดนี้

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 (Meinken, H., 

1958) จากวงการผู้เลี้ยงปลาสวยงามใน

ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้ปลาไปจากพ่อค้า

ส่งออกปลาสวยงามไทย โดยปะปนกับ

ปลาซิวขนาดเล็กชนิดอื่น หลังจากนั้น

ช่ือปลาซิวสมพงษ์ก็ปรากฏประปรายใน

วารสารปลาสวยงามในยุโรปและเอเชีย 

กระทั่งในราว 30 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีการ

กลา่วถงึว่ามีการค้นพบอกีเลย จนเคยเช่ือ

ว่าสูญพันธ์ุไปแล้วในธรรมชาติ กระทั่งมี

รายงานพบใหม่ของประชากรกลุ่มเล็กๆ 

เปน็คร้ังแรกในธรรมชาตเิมือ่ป ีพ.ศ. 2556 

ในลุ่มน้ำาบางปะกงตอนกลาง ที่จังหวัด

นครนายกและปราจีนบุรี (Petsut, N. et 

al., 2014)

 จากการสำารวจข้อมูล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 

2562 พบว่า ประชากรปลาซิวสมพงษ์มี

แนวโน้มลดลงจากปัจจัยคุกคามหลักคือ 

การสูญเสียถ่ินอาศัยและมลภาวะจาก

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา



49 กุมภาพันธ์ 2564

จำาพวกเหยี่ยว อินทรี และแร้ง รวมกัน 

หลายพันตัวเข้ามาพักอาศัยในฤดูหนาว  

เกิดเป็นนิ เวศบริการต่อมนุษย์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและใช้

ประโยชนท์รพัยากรธรรมชาตหิลากหลาย

รูปแบบตามไปด้วย

 ชาวบ้านแถวน้ียังไม่ค่อยรู้จักปลา 

ชนิดนี้ แต่เหมารวมกับปลาซิวขนาดเล็ก

อื่นๆ ที่เอาไปทำาเป็นหมกและจ่อม มี

เฉพาะผู้นำาชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ที่รู้จักปลา

ชนดินีจ้ากนกัวชิาการทีเ่ขา้ไปเกบ็ตวัอย่าง

เป็นคร้ังคราวในฤดูน้ำาหลาก โดยรับรู้ถึง

ความสำาคัญของปลาชนิดนี้ในระดับโลก 

แต่ก็ยังแยกชนิดด้วยตัวเองได้ไม่ชัดเจน 

และยังไม่ได้บอกต่อไปในกลุ่มชาวบ้าน 

เนื่องจากขาดข้อมูลและไม่แน่ใจต่อผล 

กระทบที่จะตามมาหากยังไม่ได้วางแผน

การจัดการหรืออนุรักษ์ที่เพียงพอ

 ในย่านนี้มีฮอตสปอตทางนิเวศวิทยา

อยู่ แห่ งหนึ่ ง คือ “ทุ่ ง ใหญ่ปากพลี ” 

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งสำาคัญใน

การผสมพันธุ์ วางไข่ และเล้ียงลูกอ่อน 

ของปลาซวิสมพงษ ์เนือ่งจากมกีารสำารวจ

พบพ่อแม่ปลาว่ายเข้ามาในทุ่งในช่วง 

น้ำาหลากเข้าทุ่ง และพบปลาวัยหนุ่มสาว

วา่ยออกจากทุง่ในชว่งน้ำาลด อยา่งไรกต็าม  

ต้องมีการสำารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เพื่อยืนยันความน่าจะเป็นนี้

 ทุ่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนัก 

ดนูกในชือ่ “ดงเหย่ียวดำาทุง่ใหญป่ากพล”ี 

เนื่องจากเป็นแหล่งรวมนอนของนก

อพยพนักล่าจำาพวกเหยี่ยว อินทรี และ

แร้ง หลายพันตัว โดยเฉพาะเหยี่ยวหูดำา

ทีเ่ข้ามาหากนิในทุง่นาโดยรอบในฤดหูนาว

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา
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ตั้งแต่ช่วงน้ำาเริ่มลดลงจากทุ่งในเดือน

พฤศจิกายนจนถึงก่อนฤดูร้อนในเดือน

มีนาคม มีนกหายากและใกล้สูญพันธ์ุ

อย่างนกอินทรีปีกลายและแร้งสีน้ำาตาล

หิมาลัย และนกประจำาถิ่นที่ทำารังออกลูก

ในทุ่งใหญ่และอพยพท่องเที่ยวไปถึง

บังกลาเทศคือเหยี่ยวดำาไทย และยังมีนก

ทุ่งนกน้ำาอื่นๆ อีกจำานวนมาก

 เกือบสิบปีแล้วที่ปลาซิวสมพงษ์ฝูง

เล็กๆ ได้รับการค้นพบใหม่อีกครั้งในพื้นที่

รอยต่อนครนายก-ปราจีนบุรี หลังจากที่

เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ 

การค้นพบนั้นสร้างความปิติยินดีอย่าง

ยิง่ในกลุม่คนเลก็ๆ ทีเ่ปน็นกัอนุกรมวธิาน

ปลาน้ำาจดืและนกัอนรุกัษธ์รรมชาตทิีส่นใจ

ประเดน็วกิฤตกิารณก์ารสญูพนัธ์ุครัง้ใหญ่

ที่โลกกำาลังเผชิญอยู่ ถึงขนาดมีบางคน

กลา่ววา่เปน็ความยนิดเีหมอืนการไดก้ลบั

มาค้นพบสมัน ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นใน

ที่ราบลุ่มภาคกลางของไทย และถูกระบุ

ว่าสูญพันธ์ุไปจากโลกแล้วเม่ือเกือบร้อย

ปีก่อน

 ทัง้สมนัและปลาซวิสมพงษเ์ปน็สตัวท์ี่

อาศยัในถิน่อาศยัเดยีวกนัคอืทีร่าบลุม่ภาค

กลางของไทย สมนัสญูพนัธ์ุไปจากการถกู

ล่าและสูญเสียถ่ินอาศัยวิกฤติ (critical 

habiat) คือป่าโปรง ดงหญ้าสูง และทุ่ง

หญ้าน้ำาแฉะ ส่วนปลาซิวสมพงษ์ แม้ไม่

ได้ถูกล่าโดยตรง แต่ก็ใกล้สูญพันธุ์อย่าง

ยิง่จากการสญูสญูเสยีถิน่อาศยัท่ีเปน็พืน้ท่ี

ชุ่มน้ำาตามธรรมชาติที่มีคุณภาพดีอย่าง

วิกฤติเช่นกัน รวมทั้งจากการท่ีแทบไม่มี

คนรู้จักและตระหนักถึงความสำาคัญของ

มันในฐานะเป็นชนิดพันธ์ุที่เป็นธงนำาและ

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา
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ตวับง่ช้ีคณุภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ำาที่ดี ความเสี่ยงใน

การสูญพันธุ์ของปลาซิวสมพงษ์ไปจาก

โลก จึงเท่ากับความเสี่ยงที่ประเทศไทย

จะสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

ต่ำารบัน้ำาทว่มตามธรรมชาติ (แก้มลิง) ผืน

สุดท้ายของลุ่มน้ำาบางปะกงไปด้วย

 แม้จะผ่านไปเกือบสิบปีแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่มีการสำารวจและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์

ปลาซิวสมพงษ์และถ่ินอาศัยของมันจาก

มุมมองที่เข้าใจถึงความสำาคัญดังกล่าว 

และยังไม่มีงบประมาณหรือการดำาเนิน

การใดๆ ลงไปทำางานในพื้นที่หรือทำางาน

ร่วมกับชุมชนในประเด็นนี้โดยตรง ทำาให้

ชุมชนเอง รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้ในทอ้งถ่ินและสว่นกลาง ยงัขาดขอ้มูล 

ความรู้ และการตระหนักถึงความสำาคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำาคัญ

ระดบันานาชาตแิละใกลส้ญูพนัธท์ีต่นเอง

มีอยู่ ซึ่งหากยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ 

โดยเร่งด่วน ทรัพยากรที่สำาคัญเหล่านี้มี

โอกาสท่ีจะสญูเสยีไปโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์

และไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อีก

 นอกจากการขาดขาดข้อมูล ความรู้ 

และการตระหนักถึงความสำาคัญของปลา

ซิวสมพงษ์และถิ่นอาศัย ความท้าทาย

เฉพาะหน้าต่อการอนุรักษ์ที่กำาลังเกิดขึ้น

ในพืน้ท่ีคอื ความพยายามจากคนภายนอก

ชุมชนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ทำาเป็นฟาร์มหมู

และฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ การเช่าใช้พื้นที่

ในฤดูแล้งทำาไร่แตงโมที่ต้องใช้สารเคมี

ปริมาณมาก การมีคนนอกเข้ามาจับสัตว์

ในพืน้ทีท่ัง้เพือ่เปน็อาหารและการคา้เปน็

จำานวนมาก ทั้งลูกเหยี่ยว งูเห่า ปลาและ

ลูกปลา กบเขียด การมีคนนอกลักลอบ

เผาพ้ืนที่ในช่วงน้ำาลดจากทุ่งเพื่อล่าสัตว์

จนเกิดไฟลามทุ่งบ่อยครั้ง รวมทั้งความ

ขดัแยง้กบันโยบายรัฐในการหา้มเผาตอซัง

ข้าวโดยไม่มีทางออกอื่นให้ชุมชน ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญและแก้ปัญหา

อยู่อย่างเต็มกำาลังโดยลำาพัง

 ทั้งนี้ยังไม่นับถึงความท้าทายท่ีรออยู่

ในอนาคต คือการเพิ่มจำานวนการสร้าง

เข่ือนที่ต้นน้ำา ความพยายามผลักดันให้

เกิดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (EEC) ที่ปลายแม่น้ำาบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ซึ่งอาจกระทบ

ตอ่วงจรชวีติของปลาซวิสมพงษแ์ละพืน้ที่

ชุ่มน้ำาในพื้นที่

 ดังนั้นส่ิงจำาเป็นเร่งด่วนคือการเร่ง

สำารวจข้อมูลของปลาซิวสมพงษ์และ

ถิ่นอาศัยของมันอย่างรอบด้าน โดยผู้

เช่ียวชาญภายนอกทำาร่วมกับชุมชน ร่วม

กันวางแผนการอนุรักษ์ทั้งปลาและถิ่น

อาศยั พรอ้มไปกบัการเสริมศกัยภาพและ

อำานาจชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับ

ดูแลระบบนิเวศของท้องถิ่น รวมทั้ง

ประสานเชือ่มโยงเครือขา่ยพนัธมติรระดบั

ต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการดำาเนินการ

เพือ่การอนรุกัษพ์ืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนืใหเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในงานสำาคัญนี้ร่วมกัน

*** ขอบคุณข้อมูลพื้นที่จาก คุณสิทธิชัย 

อิ่มจิตร ส.อบจ.นครนายก ผู้ก่อตั้งชมรม 

อนรุกัษน์กเหยีย่วปากพล ีและคณุประทปี  

บุญเทียน กำานัน ตำาบลท่าเรือ อำาเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก ***

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา
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บ้านนักคิด

Sci 
Quiz

ใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจ... ส่วนเหมียวอย�กรู้แค่	 ณ	 ตอนนี้มีใครเคยส่งยานไปลงจอดบน 
ดวงจันทร์ได้สำาเร็จแล้วบ้าง คำ�ตอบคือ รัสเซีย (สหภาพโซเวียต) สหรัฐอเมริกา	และจีนฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 94  
รางวัลที่ 1 กระบอกน้ำา NSTDA ได้แก่ คุณน้ำาตาล ศิวะหรรษาพันธ์

รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ ได้แก่ ด.ช.สรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธิ์ คุณปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ

ยอ้นไปเมือ่หกสบิกว�่ปทีีแ่ลว้	(ป	ีพ.ศ.	2502)	หลงัจ�ก 
ที่ย�น	 Luna	 2	 ของสหภ�พโซเวียต	 (ในขณะนั้น)	
โหม่งพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำ�เร็จเป็นลำ�แรกของโลก	 
วงก�รไปเหยียบดวงจันทร์ก็คึกคักขึ้นม�ก	 ทั้ง
สหภ�พโซเวียตและอเมริก�แข่งกันทำ�โครงก�รไป
ดวงจนัทรอ์ย�่งไมม่ใีครยอมใคร	จนเวล�ผ่�นไปเจด็ป	ี
สหภ�พโซเวียตก็ทำ�สำ�เร็จ	ย�น	Luna	9	ลงจอดบน
พืน้ผิวดวงจนัทร์ไดใ้นวนัที	่3	กมุภ�พนัธ	์พ.ศ.	2509	
(ค.ศ.	1966)	ตัดหน้�ย�น	Surveyor	1	ของอเมริก�
ทีไ่ปลงจอดบนดวงจนัทร์ในเดอืนมถุิน�ยนปีเดยีวกนั

จ�กนั้นอีกส�มปีนิดๆ	ย�น	Apollo	11	ของอเมริก�
ก็สร้�งประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่	 ไม่ได้แค่ลงจอด	 แต่
พ�นักบินอวก�ศไปเหยียบพ้ืนผิวดวงจันทร์ด้วย 
อีก	2	คน	คือ	Neil	Armstrong	และ	Buzz	Aldrin	 
(Michael	 Collins	 อยู่ในโมดูลบัญช�ก�รที่โคจร 
อยู่รอบดวงจันทร์)	 ส่วนสหภ�พโซเวียตที่แม้จะ 
ไม่ได้พ�ใครไปเหยียบดวงจันทร์	 แต่ย�น	 Luna	 16	
ก็สร้�งประวัติศ�สตร์ในปีต่อม�	 โดยก�รเก็บดินจ�ก
ดวงจันทร์กลับม�ยังโลกได้สำ�เร็จด้วยตัวเองแบบ 
ไม่ต้องพึ่งพ�มนุษย์

นอกจ�กสองประเทศนี้ก็มีหล�ยประเทศที่มีโครงก�ร
จะไปดวงจันทร์เช่นกัน	 ญ่ีปุ่นเองก็ส่งย�นไปโคจร
รอบดวงจันทร์ได้ในปี	 พ.ศ.	 2533	 แต่ก็ยังไม่เคย 
ลงจอด	ส่วนจีนหลังจ�กสนใจม�จับง�นด้�นอวก�ศ
ก็พัฒน�ไปไวม�ก	ส่งย�น	Chang’e-3	ลงจอดบน 
พื้นผิวดวงจันทร์ได้สำ�เร็จเป็นประเทศท่ี	 3	 ของโลก

ในปี	พ.ศ.	2556	ต่อด้วยย�น	Chang’e-4	ลงจอด
บนดวงจันทรด์�้นไกลไดส้ำ�เรจ็เปน็เจ�้แรกของโลกในปี	 
พ.ศ.	2562	ซึง่ในปนีัน้ย�น	Beresheet	ของอสิร�เอล
และย�น	 Chandrayaan-2	 ของอินเดียก็เดินท�งไป 
ดวงจันทร์แต่ลงจอดไม่สำ�เร็จ	และล่�สุดย�น	Chang’e-5	 
ก็ลงจอดได้เรียบร้อยเมื่อเดือนธันว�คมปีที่ผ่�นม�	 
แถมเก็บดินเก็บหินจ�กดวงจันทร์กลับม�ด้วยละฮะ

แหล่งข้อมูล	https://solarsystem.nasa.gov/
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รางวัลที่ 1 
30th anniversary 
NSTDA tumbler 
จำ�นวน	1	ร�งวัล

รางวัลที่ 2 
ชุดปลูกมะเขือเทศ 
จำ�นวน	3	ร�งวัล

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณ�ธิก�รส�ระวิทย์	ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	
111	อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธ�นี	12120	
หรือส่งท�งโทรส�รหม�ยเลข	0	2564	7016	หรือท�ง	e-mail	ที่	sarawit@nstda.or.th	
อย่�ลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	ม�ด้วยนะฮะ

รางวัลประจำาฉบับที่ 95

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประก�ศร�ยชื่อผู้ได้รับร�งวัล

ในส�ระวิทย์	ฉบับที่	96
สำ�หรับของร�งวัล	เร�จะจัดส่งไปให้ท�งไปรษณีย์

ฉบับนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศย้อนยุคเดินทางชมธรรมชาติไปกับสุนทรภู่กันฮะ 
จากนิราศภูเขาทองที่เหมียวยกมานี้ สุนทรภู่พบเจอสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง 

แสนวิตกอกเอ๋ยม�อ้�งว้�ง	 ในทุ่งกว้�งเห็นแต่แขมแซมสลอน
จนดึกด�วพร�วพร่�งกล�งอัมพร			 ก�เรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองย�ม
ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเรื่อย	 พระพ�ยเฉื่อยฉิวฉิววะหวิวหว�ม
วังเวงจิตคิดคะนึงรำ�พึงคว�ม	 ถึงเมื่อย�มยังอุดมโสมนัส
สำ�รวลกับเพื่อนรักสะพรักพร้อม		 อยู่แวดล้อมหล�ยคนปรนนิบัติ
โอ้ย�มเข็ญเห็นอยู่แต่หนูพัด		 ช่วยนั่งปัดยุงให้ไม่ไกลก�ย
จนเดือนเด่นเห็นกอกระจับจอก	 ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหง�ย
เห็นร่องน้ำ�ลำ�คลองทั้งสองฝ่�ย				 ข้�งหน้�ท้�ยถ่อม�ในส�คร
จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผัก	 ดูน่�รักบรรจงส่งเกสร
เหล่�บัวเผื่อนแลสล้�งริมท�งจร		 ก้�มกุ้งซ้อนเสียดส�หร่�ยใต้คงค�
ส�ยติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่�		 เป็นเหล่�เหล่�แลร�ยทั้งซ้�ยขว�
กระจับจอกดอกบัวบ�นผก�		 ด�ษด�ดูข�วดั่งด�วพร�ย
โอ้เช่นนี้สีก�ได้ม�เห็น			 จะลงเล่นกล�งทุ่งเหมือนมุ่งหม�ย
ที่มีเรือน้อยน้อยจะลอยพ�ย		 เที่ยวถอนส�ยบัวผันสันตะว�
ถึงตัวเร�เล่�ถ้�ยังมีโยมหญิง	 ไหนจะนิ่งดูด�ยอ�ยบุปผ�
คงจะใช้ให้ศิษย์ที่ติดม�			 อุตส่�ห์ห�เอ�ไปฝ�กต�มย�กจน
นี่จนใจไม่มีเท่�ขี้เล็บ				 ขี้เกียจเก็บเลยท�งม�กล�งหน
พอรอนรอนอ่อนแสงพระสุริยน			 ถึงตำ�บลกรุงเก่�ยิ่งเศร้�ใจฯ

Sci 
Quiz
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คำาคม 
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก
-	 ได้รับ	“นิตยส�รส�ระวิทย์”	e-magazine	
	 ร�ยเดือนอย่�งต่อเนื่องท�งอีเมล		
	 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
-	 ซื้อหนังสือของ	สวทช.	ได้รับส่วนลด	20%	
	 ณ	ศูนย์หนังสือ	สวทช.	
	 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
	 https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�รส�ระวิทย์
ได้ท�งอีเมล 
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่ 
ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	(MPC)
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
111	อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธ�นี	12120

ใบสมัครสม�ชิก

ส�ม�รถสมัครผ่�นช่องท�งออนไลน์ได้ที่ลิงก์		
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ	Scan	QR	Code

จอห์น เอฟ. เคนเนดี
(29 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506)

นักการเมืองชาวอเมริกัน ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  
จนกระทั่งถูกลอบสังหารในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506

โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ได้ประกาศส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์
ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในสนามกีฬาไรซ์ มหาวิทยาลัยไรซ์ สหรัฐอเมริกา นับเป็นก้าวสำาคัญวงการอวกาศ
สหรัฐอเมริกา ปลุกเร้าคนอเมริกันให้ตื่นตัวเพื่อรับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศกับสหภาพโซเวียต 

โครงการอวกาศของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตบุคลากร และสร้างความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอเมริกามาจนถึงยุคปัจจุบัน

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ภาพจาก  Wikipedia.org

We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not  
because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to  
organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge  
is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone
- John F. Kennedy Moon Speech -

เราเลือกที่จะไปยังดวงจันทร์ ในทศวรรษนี้และทำาสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เพราะมันง่าย แต่เพราะมันยาก  
เพราะเป้าหมายน้ันจะช่วยส่งเสริมการจัดการและเป็นมาตรวัดถึงพลังและทักษะท่ีดีท่ีสุด 
ของเรา เพราะว่าความท้าทายคือส่ิงท่ีเราเต็มใจยอมรับ เป็นส่ิงท่ีเราไม่ต้องการเล่ือนออกไป

- ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอห์น เอฟ. เคนเนดี ประกาศส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์, 12 กันยายน พ.ศ. 2505 -


